

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วัน พุธ ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนายุทธ สุริโย	ประธานสภา อบต.	ธนายุทธ สุริโย	
๒	นายไพรัตน์ กวางทอง	รองประธานสภา อบต.	ไพรัตน์ กวางทอง	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นางพรรณณี สมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	พรรณณี สมมาชีพ	
๕	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๖	นายสมพร ชั่งทอง	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	สมพร ชั่งทอง	
๗	นายสพรั่ง ศิลปสร	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	สพรั่ง ศิลปสร	
๘	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๙	นายสุพจน์ วิริยะะ	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	สุพจน์ วิริยะะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร
๒	นายสุวัฒน์ คุณาภิโร	รองนายก อบต.หนองกระเจ็ด	สุวัฒน์ คุณาภิโร
๓	นายขจรศักดิ์ แสงกระจ่าง	รองนายก อบต.หนองกระเจ็ด	ขจรศักดิ์ แสงกระจ่าง
๔	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการ อบต.หนองกระเจ็ด	กฤษณะ ดีตระโหนด
๕	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม
๖	นายโชติช่วง ศรีเมฆ	ประธานชมรมผู้สูงอายุ	โชติช่วง ศรีเมฆ
๗	นางสาวรภัษลดา สงวนศักดิ์	แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองกระเจ็ด	รภัษลดา สงวนศักดิ์
๘	นายพิเชษฐ แสงน้อย	ผอ.รร.บ้านช่อง	พิเชษฐ แสงน้อย
๙	ด.ต.เฉลิมชัย สวัสดิ์	ผบ.หมู่ป.สภ.บ้านลาด	เฉลิมชัย สวัสดิ์
๑๐	นางสาวสายใจ อยู่ฉิม	ผอ.วัดซ่อม่าง	สายใจ อยู่ฉิม
๑๑	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม
๑๒	นายพลาพล ม่วงงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	พลาพล ม่วงงาม
๑๓	นางสาวเพียงพร เลิศผสมสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	เพียงพร เลิศผสมสิทธิ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาอบต.หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายธนายุทธ สุริโย ประธานสภาอบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้จัดอุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมพร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประธานฯ ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้กำหนดแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีนั้น โครงการฯ ขอแจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นชั่วนาปี ๒๕๐,๐๐๐ ไร่, พืชไร่-พืชผัก ๑,๐๐ไร่ไม้ผล ๓,๐๐๐ ไร่, บ่อปลา-บ่อกุ้ง ๑,๐๐๐ รวมเป็นพื้นที่ ๒๕๕,๐๐๐ ไร่ โดยกำหนดแผนการส่งน้ำ ดังนี้

๑. พื้นที่ลุ่ม เขตอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่กม.๒๐+๕๐๐ จนถึงปลายคลอง, คลองส่งน้ำ ๑ ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่กม. ๑๓+๙๐๐ จนถึงปลายคลอง และคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-สายใหญ่ ๓ ตั้งแต่กม. ๑๗+๕๐๐ จนถึงปลายคลอง เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. พื้นที่ทั่วไป เขตอำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑, คลองส่งน้ำสายใหญ่ ๒, คลองส่งน้ำสายใหญ่ ๓, คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-สายใหญ่ ๓ ตั้งแต่กม.๐+๐๐๐ ถึงกม. ๑๗+๕๐๐, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่กม. ๐+๐๐๐ ถึงกม. ๒๐+๕๐๐ และคลองส่งน้ำ ๑ ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่กม. ๐+๐๐๐ ถึงกม. ๑๓+๙๐๐ เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้น้ำทุกกิจกรรมทราบ และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ การรับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาทางหมายเลขสายด่วน ๑๓๗๔ ของ กอ.รมน.

ประธานฯ ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรี ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้หารือขอราชการ เพื่อบูรณาการงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา) ร่วมกับศูนย์ประสานงานการปฏิบัติ ที่ ๑ กอ.รมน. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านศาสนา และหาแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทราบแนวทางการแจ้งการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยผ่าน กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคงในการบูรณาการร่วมระหว่าง กอ.รมน.จังหวัด กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ผ่านหมายเลข ๑๓๗๔ (Call Center ๑๓๗๔) กับสำนักงานพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวได้ถวายเรื่องไปยังเจ้าคณะจังหวัดเพื่อโปรดทราบแล้ว

เพื่อให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยอำเภอบ้านลาด จึงขอให้ห้องปฏิบัติการส่วนตำบลทุกแห่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ผ่านหมายเลข ๑๓๗๔ (Call Center ๑๓๗๔) โดยประสานงานร่วมกับ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ตามสมควรแก่กรณี จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ ข้อเสนอการรอนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ และการเตรียมรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕

ประธานฯ ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มี

ข้อสั่งการในการแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ และการเตรียมรับมือ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อสั่งการและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่ง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกท่าน ทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ การแจ้งเตือนภัยผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS)

ประธานฯ

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยของประเทศ ซึ่งได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และวิเคราะห์ประเมิน สถานการณ์เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัย และหากคาดการณ์ว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น จะทำการแจ้ง เตือนภัยไปยังพื้นที่ โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้เพิ่มช่องทางการแจ้ง เตือนผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วน จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะ เกิดภัย อำเภอบ้านลาดจึงขอแจ้งให้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทราบว่า หากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดภัยขึ้นจะต้องมีข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัย หมายเลข ๑๗๘๔ เป็นผู้ส่งข้อความ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วครับ จึงขอแจ้งให้ทุกท่าน ทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในงานปิดทอง ผิงลูกนิมิต วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

ประธานฯ

เนื่องด้วยวัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดงานปิดทองผิงลูกนิมิต ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ในการนี้องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกระปุ จึงได้ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในงาน โดยขอให้ท่านแจ้งจำนวน อปพร. ที่จะให้การสนับสนุนได้ ว่ามีจำนวนกี่ราย พร้อมรายชื่อ เพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง กระปุจะได้เตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งทาง อบต.หนองกระเจ็ด ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๖ การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ประธานฯ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการในประเด็นโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ โดยให้จังหวัดนำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไปเป็นนโยบายดำเนินการแก้ไขปัญหาใน พื้นที่ของแต่ละจังหวัด ดังนี้

๑. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมในพื้นที่ด้วยวิธีจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่

๒. กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมใน การดำเนินโครงการรวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

๓. รวบรวมข้อมูลความต้องการในการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมทั้งคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทาง อบต.หนองกระเจ็ดได้สำรวจแล้วปรากฏว่า ไม่มีพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว และจะรายงานต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๗ แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง

ประธานฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ได้แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลปกครอง เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบต่อจัดการเลือกตั้งและทำให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขอความร่วมมือในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ มีคำสั่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและระหว่างการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้ที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งได้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครอง โดยยื่นคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองและศาลปกครองได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว เพื่อให้แนวทางแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง และรวมถึงแนวทางปฏิบัติกรอุทธรณ์คำสั่งหรือพิพากษาของศาลปกครอง จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมืออำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติต่อไป ซึ่ง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทุกท่านไปแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๘ ขอสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านลาด ตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) และบริการตามภารกิจอื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านลาด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตอบสนองความต้องการของชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ช่วงเวลาและสถานที่ที่จะให้วิทยาลัยฯ ออกหน่วยบริการซ่อมบำรุง
๒. หลักสูตรวิชาชีพที่มีความประสงค์จะให้วิทยาลัยฯ จัดอบรมให้กับชุมชน
๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะให้วิทยาลัยฯ ร่วมพัฒนาหรือต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯมอบหมายให้ นายวีรภาพ สีแดง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๙๙๕๕๑๙๕ เป็นผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งทาง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการ และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุม																		
ประธานฯ	ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม																		
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์																		
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี-																		
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่เสนอใหม่																		
	๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																		
ประธานฯ	ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือใช้ได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ดังนั้นขอเชิญผู้บริหารหรือปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจงรายละเอียด																		
นายจรัส เมืองถาวร	เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตลอดจนส่วนราชการที่นายก อบต.หนองกระเจ็ด เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้																		
	-สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้																		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">๒๗,๘๙๑,๘๑๘.๒๔</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td>๒. เงินสะสม</td> <td style="text-align: right;">๔๔,๘๑๘,๗๕๓.๒๐</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td>๓. ทุนสำรองเงินสะสม</td> <td style="text-align: right;">๑๒,๐๔๙,๗๗๕.๔๑</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td>๔. รายการกันเงินไว้แบบก่องหน้ผู้กัณฑ์และยังไม่ได้เบิกจ่าย</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td>๕. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหน้ผู้กัณฑ์</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td>๖. เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒๗,๘๙๑,๘๑๘.๒๔	บาท	๒. เงินสะสม	๔๔,๘๑๘,๗๕๓.๒๐	บาท	๓. ทุนสำรองเงินสะสม	๑๒,๐๔๙,๗๗๕.๔๑	บาท	๔. รายการกันเงินไว้แบบก่องหน้ผู้กัณฑ์และยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	บาท	๕. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหน้ผู้กัณฑ์	-	บาท	๖. เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)		
๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒๗,๘๙๑,๘๑๘.๒๔	บาท																	
๒. เงินสะสม	๔๔,๘๑๘,๗๕๓.๒๐	บาท																	
๓. ทุนสำรองเงินสะสม	๑๒,๐๔๙,๗๗๕.๔๑	บาท																	
๔. รายการกันเงินไว้แบบก่องหน้ผู้กัณฑ์และยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	บาท																	
๕. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหน้ผู้กัณฑ์	-	บาท																	
๖. เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)																			
	-ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท																		
	-ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท																		
	ส่วนรายละเอียด ขอมอบหมายให้ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ																		
นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล																		
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด	หนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณการรายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวดรายรับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายการเงิน																		

อุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งรับไว้ ให้ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้น จึงได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร **รวม ๑๓๔,๐๐๐ บาท**

๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง **จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด

๒. ภาษีป้าย **จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต **รวม ๒๓๕,๕๐๐ บาท**

๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา **จำนวน ๑,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร **จำนวน ๑,๕๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๓. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย **จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๔. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ **จำนวน ๒,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๕. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ **จำนวน ๑,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๖. ค่าปรับการผิดสัญญา **จำนวน ๒๘,๕๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๗. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร **จำนวน ๑,๕๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน **รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท**

๑. ดอกเบี้ย **จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด **รวม ๕๐๐ บาท**

๑. ค่าขายแบบแปลน **จำนวน - บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๒. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ **จำนวน ๕๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๒.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร **รวม ๑๔,๕๖๙,๕๐๐ บาท**

๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ **จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
๕. ภาษีสรรพสามิต คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าภาคหลวงแร่ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓๖,๐๐๐ บาท
๗. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๓,๕๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม ๑๑,๐๒๐,๕๐๐ บาท**

๑. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ **จำนวน ๑๑,๐๒๐,๕๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร
ในปีที่ผ่านมา

ส่วนประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

-แผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน ๑๑,๓๖๔,๐๓๐ บาท
-แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน ๑,๑๖๕,๔๕๐ บาท
-แผนงานการศึกษา	จำนวน ๔,๓๗๘,๘๑๐ บาท
-แผนงานสาธารณสุข	จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน ๑๓๙,๐๐๐ บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จำนวน ๓๓๕,๐๐๐ บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน ๒,๔๐๐,๐๒๐ บาท
-แผนงานงบกกลาง	จำนวน ๕,๙๑๗,๖๙๐ บาท

ส่วนรายละเอียดต่างๆของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น

ประธานฯ

เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณ พร้อมกับมีรายละเอียดของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ดังนั้น ในวาระที่หนึ่ง นี้ผมจะขอถามที่ประชุมเลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- มติที่ประชุม** มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)
- ประธานฯ** เมื่อสมาชิกสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ ได้ไปพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- ประธานฯ** ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม สภา อบต. พิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จะมีจำนวนกี่ท่าน พร้อมผู้รับรอง ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้เลยครับ
- นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๔) ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่านคะ
- ผู้รับรอง** ๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑
- ประธานฯ** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มี คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่าน
- ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ พร้อมผู้รับรอง
- นางพรรณณี สัมมาชีพ** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๒) ขอเสนอ นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ
- ผู้รับรอง** ๑. นายสมพร ชั่งทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
๒. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔
- ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง
- นายสพรั่ง ศิลปคร** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๖) ขอเสนอ นายสมพร ชั่งทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ
- ผู้รับรอง** ๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายอนันต์ กลิ่นพราหม ส.อบต.หมู่ที่ ๗
- ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง
- นายสมพร ชั่งทอง** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๕) ขอเสนอ นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ
- ผู้รับรอง** ๑. นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๒. นายสุพจน์ วิริยะ ส.อบต.หมู่ที่ ๘
- ประธานฯ** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
- นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑
 - นายสมพร ชั่งทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒
 - นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ประธานฯ** ดังนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไปพิจารณา โดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีการเสนอคำแปรญัตติหรือ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง เพื่อให้ที่ประชุม สภาอบต.พิจารณาต่อไป และขอ นัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ขอให้ที่ประชุมสภา ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมผู้รับรอง ด้วยครับ
นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๔)	ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ มีระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
	ผู้รับรอง ๑. นายสพรั่ง ศิลปสร ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ๒. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ มีระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และถ้าสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแปรญัตติ ขอให้เสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ที่ประชุม	รับทราบ
นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์ (เลขานุการสภา)	ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องอื่นๆ
	๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนพร้อมตัดลดวงเงินค่าก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑(ชอย ๗))
ประธานฯ	ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ(ชอย ๗) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองกระเจ็ด กำหนด งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท นั้น
	ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ปรากฏว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าวได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้วพบว่า เกิดการผิดพลาดในการวัดระยะความยาวในพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้ระยะ ๕๐ เมตรสุดท้ายไม่สามารถดำเนินการได้ ด้วยเกรงว่าจะล่งล้าไปในที่ดินของนิติบุคคล ซึ่งระยะความยาวที่สามารถทำการก่อสร้างได้จริงคือ ๒๐๐ เมตร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขออนุมัติเพื่อแก้ไขแบบแปลนพร้อมตัดลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ(ชอย ๗) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองกระเจ็ด กำหนด งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วครับ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะ ขอเชิญได้ครับ เมื่อไม่มีแล้วขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนพร้อมตัดลดวงเงินค่าก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑(ซอย ๗)) ได้เป็นเอกฉันท์

น.ส.รภัสลดา สงวนศักดิ์ (แพทย์แผนไทย) ขอแจ้งข่าว ตอนนี้มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย และตอนนี้ทาง รพ.สต.หนองกระเจ็ด มุ่งเน้นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่ม ๖๐๘ โรค ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สต.หนองกระเจ็ด จะมีบริการจัดฉีดทุกสัปดาห์ ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยคะ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งเนื่องจากมีวาระเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) ธนายุทธ สุริโย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนายุทธ สุริโย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) พรรณี สัมมาชีพ ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ) ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณี สัมมาชีพ) (นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) สุพจน์ วิริยะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ วิริยะ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วัน พุธ ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนายุทธ สุริโย	ประธานสภา อบต.	ธนายุทธ สุริโย	
๒	นายไพรัตน์ กวางทอง	รองประธานสภา อบต.	ไพรัตน์ กวางทอง	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นางพรรณณี สมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	พรรณณี สมมาชีพ	
๕	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๖	นายสมพร ชั่งทอง	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	สมพร ชั่งทอง	
๗	นายสพรั่ง ศิลปสร	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	สพรั่ง ศิลปสร	
๘	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๙	นายสุพจน์ วิริยะ	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	สุพจน์ วิริยะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร
๒	นายสุวัฒน์ คุณากร	รองนายก อบต.หนองกระเจ็ด	สุวัฒน์ คุณากร
๓	นายขจรศักดิ์ แสงกระจ่าง	รองนายก อบต.หนองกระเจ็ด	ขจรศักดิ์ แสงกระจ่าง
๔	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการ อบต.หนองกระเจ็ด	กฤษณะ ดีตระโหนด
๕	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม
๖	นายโชติช่วง ศรีเมฆ	ประธานชมรมผู้สูงอายุ	โชติช่วง ศรีเมฆ
๗	นางสาวรภัษลดา สงวนศักดิ์	แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองกระเจ็ด	รภัษลดา สงวนศักดิ์
๘	นายพิเชษฐ แสงน้อย	ผอ.รร.บ้านช่อง	พิเชษฐ แสงน้อย
๙	ด.ต.เฉลิมชัย สวัสดิ์	ผบ.หมู่ป.สภ.บ้านลาด	เฉลิมชัย สวัสดิ์
๑๐	นางสาวสายใจ อยู่ฉิม	ผอ.วัดข่อม่วง	สายใจ อยู่ฉิม
๑๑	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม
๑๒	นายพลาพล ม่วงงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	พลาพล ม่วงงาม
๑๓	นางสาวเพียงพร เลิศผสมสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	เพียงพร เลิศผสมสิทธิ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาอบต.หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายธนายุทธ สุริโย ประธานสภาอบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้จัดรูปเทียบนบุชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมพร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ฯลฯ**

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือใช้ได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ดังนั้นขอเชิญผู้บริหารหรือปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจงรายละเอียด

นายจรัส เมืองถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตลอดจนส่วนราชการที่นายก อบต.หนองกระเจ็ด เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

-สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒๗,๘๙๑,๘๑๘.๒๔	บาท
๒. เงินสะสม	๔๔,๘๑๘,๗๕๓.๒๐	บาท
๓. ทุนสำรองเงินสะสม	๑๒,๐๔๙,๗๗๕.๔๑	บาท
๔. รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	บาท
๕. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	บาท
๖. เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)		

-ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท

-ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ส่วนรายละเอียด ขอมอบหมายให้ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด หนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประมาณการรายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวดรายรับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งรับไว้ ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้น จึงได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๑๓๔,๐๐๐ บาท
๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่มีกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
๒. ภาษีป้าย	จำนวน	๓๔,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	๒๓๕,๕๐๐ บาท
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๕๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๓. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๔. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๕. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๖. ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๒๘,๕๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๗. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๕๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๑๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ดอกเบี้ย	จำนวน	๑๔๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๕๐๐ บาท
๑. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๒. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๕๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

๒.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๔,๕๖๙,๕๐๐ บาท
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
๕. ภาษีสรรพสามิต คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าภาคหลวงแร่ คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓๖,๐๐๐ บาท
๗. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๓,๕๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม ๑๑,๐๒๐,๕๐๐ บาท**

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ **จำนวน ๑๑,๐๒๐,๕๐๐ บาท**
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร
ในปีที่ผ่านมา

ส่วนประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

-แผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	๑๑,๓๖๔,๐๓๐ บาท
-แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน	๑,๑๖๕,๔๕๐ บาท
-แผนงานการศึกษา	จำนวน	๔,๓๗๘,๘๑๐ บาท
-แผนงานสาธารณสุข	จำนวน	๒๗๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	๑๓๙,๐๐๐ บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จำนวน	๓๓๕,๐๐๐ บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	๒,๔๐๐,๐๒๐ บาท
-แผนงานงบกกลาง	จำนวน	๕,๙๑๗,๖๙๐ บาท

ส่วนรายละเอียดต่างๆของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น

ประธานฯ

เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณ พร้อมกับมีรายละเอียดของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ดังนั้น ในวาระที่หนึ่ง นี้ผมจะขอถามที่ประชุมเลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- มติที่ประชุม** มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)
- ประธานฯ** เมื่อสมาชิกสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ ได้ไปพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- ประธานฯ** ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม สภา อบต. พิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จะมีจำนวนกี่ท่าน พร้อมผู้รับรอง ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้เลยครับ
- นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๔) ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่านคะ
- ผู้รับรอง** ๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑
- ประธานฯ** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มี คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่าน
- ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ พร้อมผู้รับรอง
- นางพรรณณี สัมมาชีพ** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๒) ขอเสนอ นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ
- ผู้รับรอง** ๑. นายสมพร ชั่งทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
๒. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔
- ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง
- นายสพรั่ง ศิลปคร** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๖) ขอเสนอ นายสมพร ชั่งทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ
- ผู้รับรอง** ๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายอนันต์ กลิ่นพราหม ส.อบต.หมู่ที่ ๗
- ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง
- นายสมพร ชั่งทอง** (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๕) ขอเสนอ นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่าง ข้อบัญญัติฯ
- ผู้รับรอง** ๑. นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๒. นายสุพจน์ วิริยะ ส.อบต.หมู่ที่ ๘
- ประธานฯ** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
- นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑
 - นายสมพร ชั่งทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒
 - นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ประธานฯ** ดังนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไปพิจารณา โดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีการเสนอคำแปรญัตติหรือ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง เพื่อให้ที่ประชุม สภาอบต.พิจารณาต่อไป และขอ นัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสภา ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมผู้รับรอง ด้วยครับ

นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๔) ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ มีระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้รับรอง ๑. นายสพรั่ง ศิลปสร ส.อบต.หมู่ที่ ๖
๒. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ มีระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และถ้าสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแปรญัตติ ขอให้เสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ (เลขานุการสภา) ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ฯลฯ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งเนื่องจากมีวาระเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) ธนายุทธ สุริโย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนายุทธ สุริโย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

๑.๙ โครงการ “แว่นตาพอเพียง สู้ชุมชน”

ประธานฯ

ด้วยศูนย์แว่นตาเพชรเจริญการแว่น ได้จัดทำโครงการ “แว่นตาพอเพียง สู้ชุมชน” ขึ้นเพื่อลดปัญหา ด้านสายตา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบทางด้านสายตา ไม่ว่าจะเป็นระบบสายตาสั้น สายตา ยาว สายตาเอียง อ่านหนังสือไม่ชัดเจน หรือเป็นต้อต่างๆ เช่นต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก แผลแสงทำ ให้เกิดน้ำตาไหลบ่อยครั้ง ทางศูนย์ฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นให้กับผู้มีรายได้น้อย ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามนโยบายดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดียิ่งขึ้น แว่นตาพอเพียงได้จัดทำในราคาประหยัด กรอบแว่นทุกรุ่นพร้อมเลนส์สายตา ไม่ว่าจะเป็น สายตาสั้นหรือยาว ในราคาเพียง ๑๘๐ บาทเท่านั้น (จากราคาปกติ ๖๐๐-๘๐๐ บาท)

มติที่ประชุม

รับทราบ

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วัน พุธ ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนายุทธ สุริโย	ประธานสภา อบต.	ธนายุทธ สุริโย	
๒	นายไพรัตน์ กวางทอง	รองประธานสภา อบต.	ไพรัตน์ กวางทอง	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นางพรรณณี สมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	พรรณณี สมมาชีพ	
๕	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๖	นายสมพร ชั่งทอง	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	สมพร ชั่งทอง	
๗	นายสพรั่ง ศิลปสร	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	สพรั่ง ศิลปสร	
๘	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๙	นายสุพจน์ วิริยะ	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	สุพจน์ วิริยะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร
๒	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.หนองกระเจ็ด	สุวัฒน์ คุณากโร
๓	นายขจรศักดิ์ แสงกระจ่าง	รองนายก อบต.หนองกระเจ็ด	ขจรศักดิ์ แสงกระจ่าง
๔	นายกฤษณะ ตีตระโหนด	เลขานุการ อบต.หนองกระเจ็ด	กฤษณะ ตีตระโหนด
๕	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม
๖	นายโชติช่วง ศรีเมฆ	ประธานชมรมผู้สูงอายุ	โชติช่วง ศรีเมฆ
๗	นายพลาพล ม่วงงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	พลาพล ม่วงงาม
๘	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาอบต.หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายธนายุทธ สุริโย ประธานสภาอบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว นั้น เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ใช้ห้องประชุมพริบพรีเป็นสถานที่เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)จังหวัดเพชรบุรีจึงขอเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น ๒ อาคารหลังเก่า และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชย์กิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง

ประธานฯ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทางแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชย์กิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชงตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชย์กิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ไปแล้วนั้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.phetchaburilocal.th จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ประธานฯ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ตอบข้อหารือของจังหวัดพิษณุโลก กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงอาหาร ผู้ป่วย/ผู้ถูกกักตัว ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการและการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ป่วย/ผู้ถูกกักตัว โดยเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ป่วย/ผู้ถูกกักตัวจำนวนหลายรายและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคดังกล่าว และขอให้จังหวัดรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับแนวทางปฏิบัติโดยนอกร่างการจัดเลี้ยงอาหารควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกแนวทางการแจกจ่ายเป็นข้าวสาร อาหารแห้งได้ด้วยในวงเงินเดียวกันคือไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อวัน ตามจำนวนวันที่ถูกสั่งให้กักตัว จะเป็นประโยชน์และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยและผู้ถูกกักตัว

ในการนี้ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๘๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจเตาเผาศพในวัด

ประธานฯ

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้มีเตาเผาศพเป็นแห่งกําเนินมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในข้อ ๔ กำหนดว่า “ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผาศพปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเว้นแต่จะได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แต่ทั้งนี้ต้องมิใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)” และในข้อ ๕ กำหนดว่า “ประกาศนี้ใช้บังคับกับเตาเผาศพในเขตพื้นที่ ดังนี้ ๕.๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ๕.๒ ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ ๕.๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในข้อ ๔ กำหนดว่า “เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้เขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพตามข้อ ๓ ต้องมีค่าความทึบแสงไม่เกิน ร้อยละ ๗”

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจเตาเผาศพของวัดตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการสำรวจและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบุรีและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ

ด้วยคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ แปลง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๖ ซึ่งกำหนดว่าให้กรมธนารักษ์พื้นที่หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังนั้น จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดตามที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว และขอให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานฯ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประกาศให้โรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็น

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ ๕๖ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ในการนี้ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว และขอให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๗ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ประธานฯ

ด้วยอำเภอบ้านลาด ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

อำเภอบ้านลาดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านคิวอาร์โค้ดการรับฟังโดยตรง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายไพรัตน์ กวางทอง

ตามที่สภา อบต.หนองกระเจ็ด ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปมติร่างข้อบัญญัติ

(ประธานคณะกรรมการแปรรูปมติฯ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้มีการประชุมพิจารณาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการฯไม่มีการส่งวนความเห็น การส่งวนคำแปรญัตติ ไม่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม

ประธานฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรรูปมติฯ ทุกท่าน ต่อไปในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรรูปญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ดังนั้นจึง ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายและซักถามคณะกรรมการฯได้

ประธานฯ	เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดังนั้น ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย และให้ที่ประชุมสภาอบต.ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)
ประธานฯ	เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ให้ นายอำเภอ พิจารณานุมัติ เพื่อให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
	๕.๑ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประธานฯ	ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดครับ
ปลัด อบต.	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง “ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความจำเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ตั้งจ่ายไว้แล้ว และยังไม่ได้ดำเนินการในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อรถบรรทุกกระบะเท้าย ติดตั้ง เคนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
	๑. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเท้าย ติดตั้งเคนไฮดรอลิค ชนิดพับหลังแก้งได้ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถเป็นชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประธานฯ	ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ พิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยละเอียดครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ได้เป็นเอกฉันท์
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา	๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จตุรงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) ธนายุทธ สุริโย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนายุทธ สุริโย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) พรรณี สัมมาชีพ ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ) ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณี สัมมาชีพ) (นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) สุพจน์ วิริยะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ วิริยะ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันอังคาร ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายไพรัตน์ กวางทอง	กรรมการ	ไพรัตน์ กวางทอง	
๒.	นายสมพร ชั่งทอง	กรรมการ	สมพร ชั่งทอง	
๓.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	กรรมการ	พรรณณี สัมมาชีพ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบรรเทง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทง เกตุสุริวงค์	
๒.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบรรเทง เกตุสุริวงค์ เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจ็ด ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายบรรเทง เกตุสุริวงค์
(ประธานฯชั่วคราว)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้สภา อบต.หนองกระเจ็ดพิจารณา และที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับสภา อบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้เชิญท่านมาประชุมในวันนี้

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯชั่วคราว

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๒.๑ การเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางพรรณณี สัมมาชีพ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒)
ประธานฯชั่วคราว

ดิฉันขอเสนอ **นายไพรัตน์ กวางทอง** เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ **นายไพรัตน์ กวางทอง** เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๒ การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายไพรัตน์ กวางทอง
(ประธานฯ)
นายสมพร ชั่งทอง
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕)
ประธานฯชั่วคราว

ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผมขอเสนอ **นางพรรณณี สัมมาชีพ** เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
นางพรรณณี สัมมาชีพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯชั่วคราว

มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุม
อีกครั้งเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
อบต.หนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พรรณี สัมมาชีพ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางพรรณณี สัมมาชีพ)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯร่างข้อบัญญัติฯ

(ลงชื่อ) ไพรัตน์ กวางทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพรัตน์ กวางทอง)

ประธานคณะกรรมการแปรรูปตู้ตีฯร่างข้อบัญญัติฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายไพรัตน์ กวางทอง	กรรมการ	ไพรัตน์ กวางทอง	
๒.	นายสมพร ชั่งทอง	กรรมการ	สมพร ชั่งทอง	
๓.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	กรรมการ	พรรณณี สัมมาชีพ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบรรเทง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทง เกตุสุริวงค์	
๒.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	
๓.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.	จำรัส เมืองถาวร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไพรัตน์ กวางทอง ประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ที่ประชุมสภาอบต.หนองกระเจ็ด มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับสภาอบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้เชิญท่านมาประชุมในวันนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

รับรองรายงานการประชุม

ขอให้คณะกรรมการแปรรูปทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- ๓.๑ การพิจารณาการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ประธานฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้มีการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. **ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ**
- ที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ประธานฯ ตามที่ที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณากลับกรอง ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยละเอียด ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อใดหรือข้อใดบ้าง หรือแปรญัตติในข้อใดหรือไม่
- มติที่ประชุม **ไม่มีการสงวนความเห็น และการสงวนคำแปรญัตติของกรรมการแปรญัตติ โดยเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผู้บริหารเสนอ (ร่างเดิม) จำนวน ๓ เสียง (เอกฉันท์) ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง-คน**
- ประธานฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมแล้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภา อบต.หนองกระเจ็ด เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ต่อไป
- ที่ประชุม รับทราบ
- ประธานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ประธานฯ ในขั้นตอนต่อไปจะส่งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้แก่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ
ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พรรณี สัมมาชีพ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางพรรณี สัมมาชีพ)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ

(ลงชื่อ) ไพรัตน์ กวางทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพรัตน์ กวางทอง)

ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ

- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ขอให้สมาชิกสภา อบต.หนองกระเจ็ด ได้ตรวจดูรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ผ่านมา
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- ไม่มี -

๕.๑ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- ประธานฯ ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดครับ
- ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง “ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความจำเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ตั้งจ่ายไว้แล้ว และยังไม่ได้นำดำเนินการในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สูง
๖.๕๐ เมตร บริเวณหลังที่ทำการ อบต. รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ประธานฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน
พิจารณากันเงิน โดยละเอียดครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กั้นเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ ได้เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วัน ศุกร์ ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	ประธานสภา อบต.	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๒.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	รองประธานสภา อบต.	มานพ พันธุ์สมุทร	
๓.	นายบรรเท็ง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเท็ง เกตุสุริวงค์	
๔.	นางพรรณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	พรรณี สัมมาชีพ	
๕.	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๖.	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	ธนายุทธ สุริโย	
๗.	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๘.	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๙.	น.ส.กมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๐.	นายบุญเลิศ รักชาติ	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	บุญเลิศ รักชาติ	
๑๑.	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๒.	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	ลา
๒.	นายนิล แต่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	ลา
๓.	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายจรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จรัส เมืองถาวร
๒.	นายกฤษณะ ตีตระโหนด	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ตีตระโหนด
๓.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม
๔.	นายพลาพล ม่วงงาม	ผอ.กองช่าง	พลาพล ม่วงงาม
๕.	นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย	นายช่างโยธา	กิตติสิทธิ์ บัวน้อย
๖.	นายเอกวุธ แก่นทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เอกวุธ แก่นทรัพย์

เมื่อสมาชิกสภาอบต.หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายไพโรจน์ สังข์ทอง ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ

๑.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีปลัดสำนักนายก เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กิจกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๑.๑ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณอาคารสำนักงานและประดับธงตราสัญลักษณ์และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.(ตามลำดับ) พร้อมประดับระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีฟ้า บริเวณรั้วรอบอาคารรวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคาร

๑.๒ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสำนักงานหรือสถานที่ตามที่เหมาะสม โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ำเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามระหว่างวันที่ ๕ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก

๑.๓ เชิญชวน ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย พร้อมธงประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ระหว่าง ๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. กิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒.๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน

๒.๒ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ๆตามความเหมาะสม

ซึ่ง อบต.หนองกระเจ็ด ก่อได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ ขอเชิญประชุมเตรียมงานโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานวัฒนธรรม มหกรรม สลากภัต อำเภอบ้านลาด”

ประธานฯ ตามที่ สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานวัฒนธรรม มหกรรมสลากภัตอำเภอบ้านลาด” ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดโพธิ์ลอย ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด นั้น

ในการนี้เพื่อเตรียมการวางแผนการดำเนินงาน จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระปุ ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ ผอ.กองการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและจะได้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานอำเภอนามัยการเจริญพันธุ์

ประธานฯ

ด้วยอำเภอบ้านลาด โดยทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต(พขอ) อำเภอบ้านลาด ได้จัดทำคำสั่งอำเภอบ้านลาดที่ ๒๔๒/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานอำเภอนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ตามมาตรฐานอำเภอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขและครอบครัว/ชุมชน ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะทำให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย จะต้องมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีแล้ว นั้น

ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านลาดจึงขอส่งสำเนาคำสั่งอำเภอบ้านลาด โดยมีท่านนายก และปลัด ร่วมเป็นกรรมการและคณะทำงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตาม จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ การจัดกิจกรรม “วันก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๒

ประธานฯ

ด้วยวันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็น “วันก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนี้ อำเภอบ้านลาดร่วมกับชมรมก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านลาด กำหนดจัดงาน “วันก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น อำเภอบ้านลาดจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีในวันเวลาดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่

ประธานฯ

ตามที่ ช่วงเช้าของวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๒ ได้เกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ จำนวน ๔ จุด ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๔ ราย และรถยนต์ได้รับความเสียหาย นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการระวังป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น อำเภอบ้านลาดจึงขอให้พิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยและเข้าเวรยามในสถานที่สำคัญ สถานที่ราชการ จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และจุดที่พิจารณาแล้วอาจเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นให้ประสานก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือ และรายงานนายอำเภอบ้านลาดทันที จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ	<p>๑.๖ การอันเชิญเจ้าอธิการของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษกู้ชาติไทย กลับสู่มาตุภูมิ ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิด พระยาพิชัยดาบหัก ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสถานที่กำหนดของวีรบุรุษกู้ชาติไทย พระยาพิชัยพิชัยดาบหัก และได้มีการพัฒนาอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก มาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีการสร้างสถาปัตยกรรมร่วมกันกำหนดพิธีอัญเชิญเจ้าอธิการบำเพ็ญกุศลแด่พระยาพิชัยดาบหัก ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัย บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษชาติไทย และร่วมอนุโมทนาบุญกุศล หรือร่วมบริจาคเงิน ร่วมจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี “บำเพ็ญกุศลแด่ พระยาพิชัยดาบหัก” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี ๕๑๐ -๓ -๐๖๕๑๑ -๘ ได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและร่วมบริจาคเงินดังกล่าวต่อไป</p>
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	<p>๑.๗ การเขียนใบลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รูปแบบใบลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดทุกท่าน ใช้เป็นรูปแบบในการเขียนใบลา ในกรณีลาป่วย , ลากิจส่วนตัว, ลาไปราชการต้นสังกัด/ราชการอื่น,ไปราชการของสภาและภารกิจอื่นๆ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและดำเนินการต่อไป</p>
มติที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ	<p>ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม</p>
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม
	-ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานฯ	<p>๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตาม มาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (๑) การนั้นจำเป็นต้องทำ และเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขภาพ สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตต่อองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๑๘) เกี่ยวกับการกำจัดการ</p>

ฝอยและสิ่งปฏิภูม และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ ที่จะต้อง
ทำการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิภูมหรือมูลฝอยในเขตของตน กรณีเมื่อมีเหตุอันสมควรอาจมอบ
ให้บุคคลใดทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิภูมหรือมูลฝอย แทนภายใต้การควบคุมของท้องถิ่น
ได้ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๔๖๗๘ ลงวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต กรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิภูม ก็เป็นการดำเนินการจัดทำ
กิจการนอกเขต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิภูมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม

ประธานฯ

พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ทำกิจการนอกเขตได้

เมื่อสภามีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้ดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตต่อเทศบาลตำบล
นายาง ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องข้อบัญญัติที่ค้างการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานฯ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผล
บังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือใช้ได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ดังนั้นขอเชิญ
ผู้บริหารหรือปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจงรายละเอียด

นายจรัส เมืองถาวร

เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตลอดจนจนส่วนราชการที่

นายก อบต.หนองกระเจ็ด

เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

-สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒๐,๗๔๒,๘๙๘.๙๒	บาท
๒. เงินสะสม	๗,๓๗๐,๑๒๔.๗๐	บาท
๓. ทุนสำรองเงินสะสม	๑๐,๒๓๑,๒๖๒.๖๐	บาท
๔. รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๒,๑๙๙,๐๘๗.๘๑	บาท
๖. เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)		

-ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ส่วนรายละเอียด ขอมอบหมายให้ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

หนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย

พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ดังนั้นจึงได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

๑. รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๑๑๒,๐๐๐ บาท
๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	๙๔,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๒. ภาษีป้าย	จำนวน	๑๘,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	๑๙๗,๖๐๐ บาท
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๕๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๓๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๓. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	๑๗๕,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๔. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๕๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๕. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๖. ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑๙,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๗. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๘. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๓๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๙๕,๐๐๐ บาท
๑. ดอกเบี้ย	จำนวน	๙๕,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๑๙,๐๐๐ บาท
๑. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๘,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
๒. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

๒.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๕,๐๙๑,๐๐๐ บาท
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๔๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐ บาท
๕. ภาษีสรรพสามิต ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าภาคหลวงแร่ ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
๗. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๖,๐๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๑๐,๐๐๐ บาท

๓.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๙,๔๘๕,๔๐๐ บาท
๑. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวม ที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๙,๔๘๕,๔๐๐ บาท
ส่วนประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น		
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	๑๐,๗๔๓,๙๘๐ บาท
-แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน	๑๑๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานการศึกษา	จำนวน	๔,๔๙๗,๑๓๔ บาท
-แผนงานสาธารณสุข	จำนวน	๓๗๙,๐๐๐ บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	๘๙,๐๐๐ บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	๓,๑๐๗,๑๔๐ บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	๓๖๗,๐๐๐ บาท
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จำนวน	๒๗๕,๐๐๐ บาท
-แผนงานงบกลาง	จำนวน	๕,๔๓๑,๗๔๖ บาท

จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณการรายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวดรายรับ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งรับไว้ ให้ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนรายละเอียดต่างๆของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายพลาพล ม่วงงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติ
ๆ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ต่อไปขอเชิญกองช่างได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ

สำหรับโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวน ๙ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากนางาซิง - ซอย ๖)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากนางาซิง - ซอย ๖)
คูส่งน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน
รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (สายหลังโรงเรียนวัดข่อม่วง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (สายหลังโรงเรียนวัดข่อม่วง)
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓ โดยชุดวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓
ระยะ ๓,๐๙๑.๕๐ เมตร โดยวางท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ มิลลิเมตร ขนาด Ø ๓ นิ้ว ระยะ
๘๒๘.๕๐ เมตร และขนาด Ø ๒ นิ้ว จำนวน ๒,๒๖๓ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.
กำหนด จำนวน ๔๙๒,๐๐๐ บาท

๕. โครงการย้ายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง สูง ๑๔
เมตร จำนวน ๑ ต้น และติดตั้งลำโพงปากฮอนขนาด ๒๑” จำนวน ๔ ชุด
รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๓๐,๘๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ประกอบด้วย
ระบบหอกระจายข่าว จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน ๓๖,๘๗๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ประกอบด้วย
ระบบหอกระจายข่าว จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน ๓๖,๘๗๐ บาท

๘. โครงการขยายจุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย(ภาครับ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายจุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย(ภาครับ)
จำนวน ๕ จุด ประกอบด้วย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด, หมู่ที่ ๗
จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท

๙. ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๗.๒๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ส่วนรายละเอียดโครงการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ราคากลาง ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าแรง
และราคาต่อหน่วย ราคาก่อสร้างและแบบแปลน ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ดูได้จากเอกสารที่
แจกให้ทุกท่านไปแล้ว

ประธานฯ เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมกับมี
รายละเอียดของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่งให้ที่
ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
หรือไม่ ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ดังนั้น ในวาระที่หนึ่ง นี้ผมจะขอลาในที่ประชุมเลย
ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา) ไม่มาประชุม ๓
คน

ประธานฯ เมื่อสมาชิกสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯแล้ว ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการแปรรูปร่าง
ข้อบัญญัติฯ ได้ไปพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสภา ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปร่าง พร้อมผู้
รับรอง ด้วยครับ

นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ มีระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม
(สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๖) ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้รับรอง ๑. นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต.หมู่ที่ ๕

๒. นางพรณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ มีระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และถ้าสมาชิกสภา อบต.ท่านใด
จะขอแปรญัตติ ขอให้เสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา
อบต. พิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จะมีจำนวนกี่ท่าน พร้อมผู้
รับรอง ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้เลยครับ

นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่านครับ

(สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๔) ผู้รับรอง ๑. นางพรณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒

๒. นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่าน
ประธานฯ นายสมชาย พูลสมบัติ	ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมผู้รับรอง ขอเสนอ นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ
(สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๒)	ผู้รับรอง ๑. นายประยงค์ เหลืองอร่าม ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ๒. นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๒
นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๒)	ขอเสนอ นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ
ผู้รับรอง ๑. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ๒. นายบุญเลิศ รักชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๒	
นางพรรณณี สัมมาชีพ (สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๒)	ขอเสนอ นายบุญเลิศ รักชาติ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ
ผู้รับรอง ๑. นายจรัญ เนียมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ๒. นายสมศักดิ์ กิมเฮง ส.อบต.หมู่ที่ ๘	
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ตั้งนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไปพิจารณาโดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีการเสนอคำแปรญัตติหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง เพื่อให้ที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาต่อไป และขอนัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ
นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์ (ปลัด อบต.)	ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ	๖.๑ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
	ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้อนุมัติให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตำบลหนองกระเจ็ด ดำเนินโครงการจิตแจ่มใสกายแข็งแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการในวันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จึงขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ประธานฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น เป็นต้นไป โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด และกิจกรรมเก็บขยะ ณ ถนนสาธารณะภายในตำบลหนองกระเจ็ด จึงขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) ธนายุทธ สุริโย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนายุทธ สุริโย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) กมลรัตน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.กมลรัตน์ สังข์ทอง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ) สมชาย พูลสมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย พูลสมบัติ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) นายไพโรจน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ สังข์ทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบุญเลิศ รักชาติ	กรรมการ	บุญเลิศ รักชาติ	
๒.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	กรรมการ	มานพ พันธุ์สมุทร	
๓.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	กรรมการ	พรรณณี สัมมาชีพ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจ็ด ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์
(ประธานฯชั่วคราว)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้สภาอบต.หนองกระเจ็ดพิจารณาและที่ประชุมสภาอบต.หนองกระเจ็ด มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับสภาอบต.หนองกระเจ็ดในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้เชิญท่านมาประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานฯชั่วคราว

๒.๑ การเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายมานพ พันธุ์สมุทร (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) ประธานฯชั่วคราว
ผมขอเสนอ นายบุญเลิศ รักชาติ เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตติฯร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ **นายบุญเลิศ รักชาติ** เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๒ การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตติฯร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายบุญเลิศ รักชาติ (ประธานฯ)
ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายมานพ พันธุ์สมุทร (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) ประธานฯ
ผมขอเสนอ นางพรรณณี สัมมาชีพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตติฯร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ **นางพรรณณี สัมมาชีพ** เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ประธานฯ
มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา
๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พรรณี สัมมาชีพ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางพรรณณี สัมมาชีพ)
เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตติฯร่างข้อบัญญัติฯ

(ลงชื่อ) บุญเลิศ รักชาติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ รักชาติ)
ประธานคณะกรรมการแปรรูปตติฯร่างข้อบัญญัติฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพุธ ที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบุญเลิศ รักชาติ	ประธานคณะกรรมการ	บุญเลิศ รักชาติ	
๒.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	กรรมการ	มานพ พันธุ์สมุทร	
๓.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	เลขานุการฯ	พรรณณี สัมมาชีพ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญเลิศ รักชาติ ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ที่ประชุมสภาอบต.หนองกระเจ็ด มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับสภาอบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้เชิญท่านมาประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

รับรองรายงานการประชุม

ขอให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- ๓.๑ การพิจารณาการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประธานฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมสภาอบต.หนองกระเจ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้มีการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประธานฯ ตามที่ที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณากลับกรอง ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยละเอียด ว่าจะมีการแก้ไขหรือแปรญัตติในข้อใดหรือไม่
- มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือแปรญัตติ โดยเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผู้บริหารเสนอ (ร่างเดิม) จำนวน ๓ เสีย (เอกฉันท) ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง-คน
- ประธานฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณไว้ตามร่างเดิม จะได้เสนอต่อสภาอบต.หนองกระเจ็ดในวาระที่ ๒ และ ๓ ต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ประธานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
- ในขั้นตอนต่อไปจะส่งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ
ปลัด อบต.

๕.๒ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕
การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้
ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความจำเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ตั้งจ่ายไว้แล้ว และยังไม่ได้ดำเนินการในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๓๑,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากโรงเรียน
บ้านช่อง-เขตรถไฟ) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๒.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๑๑,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ชอย ๒ ต่อ
จากถนนเดิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๓. โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ (จากนายนายบุญส่ง-นายนายจวน) ขนาดกว้าง ๐.๖๐

เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่
อบต.กำหนด

๔. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑
จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ (สายหน้าศาลาประจำหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๖๖,๐๐๐ บาท
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ การกั้นเงิน ข้อ ๕๕ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุก
ท่านพิจารณาการกั้นเงิน โดยละเอียดครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กั้นเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ ได้เป็นเอกฉันท์

ประธานา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) ธนายุทธ สุริโย ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ) กมลรัตน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนายุทธ สุริโย) (น.ส.กมลรัตน์ สังข์ทอง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ) สมชาย พูลสมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย พูลสมบัติ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) นายไพโรจน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ สังข์ทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	

๒	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	รองประธานสภา อบต.	ไพโรจน์ สังข์ทอง
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงศ์
๔	นายนิล แดงเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แดงเกตุ
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง
๖	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย
๙	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์
๑๐	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม
๑๑	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข
๑๒	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร
๑๓	นายบุญเลิศ รักชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	บุญเลิศ รักชาติ
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม
๑๖	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดีตระโหนด	
๕.	นายบุญเลิศ เขียวขำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	บุญเลิศ เขียวขำ	
๖.	นายประลอง คลิ่งแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	ประลอง คลิ่งแก้ว	
๗.	นายธวัชชัย เนียมศรี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ธวัชชัย เนียมศรี	
๘.	นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง	ผอ.ร.ร.วัดซ่อมวง	ศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง	
๙.	นายอำนาจ ศักดิ์ปรีชา	ผอ.ร.ร.บ้านช่อง	อำนาจ ศักดิ์ปรีชา	
๑๐.	ร.ต.ต บุญลือ เห่งยมจุล	หัวหน้าสายตรวจตำบล	บุญลือ เห่งยมจุล	
๑๑.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๑๒.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๑๓.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรม และจังหวัด

ประธานฯ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานภาพ SME ทุกประเภททาง Online ผ่านเว็บไซต์ สสว. www.sme.go.th รวมทั้งให้ดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการของ สสว. เพื่อรองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สสว. โดยตรงทาง สายด่วน ๑๓๐๑ ก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานภาพ SME ทุกประเภท ทาง Online ผ่านเว็บไซต์ สสว. www.sme.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๒ โครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนตึมนมโรงเรียน

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนตึมนมโรงเรียน โดยจะทำการตัดสินเพื่อมอบรางวัลในงานแถลงข่าว “วันตึมนมโรงเรียนโลก” ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ พุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนที่ได้รับการแจกอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้ตึมนมโรงเรียนด้วยความนิยมชมชอบ ไม่ใช่เพราะพ่อแม่หรือโรงเรียนบังคับให้ตึมนม แต่อยากตึมนมเพราะอยากสูง แข็งแรงและมีพัฒนาการสติปัญญา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้ทราบและพิจารณาจัดส่งผลงานเข้าประกวด ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๓ การยกเลิกระเบียบจังหวัดเพชรบุรีว่าด้วยการขอใช้ลานรัฐพิธีจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ด้วยอำเภอบ้านลาดได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีว่า จังหวัดเพชรบุรีได้ออกระเบียบจังหวัดเพชรบุรีว่าด้วยการขอใช้ลานรัฐพิธีจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการใช้พื้นที่ลานรัฐพิธีจัดงานต่างๆ ได้แก่ ปัญหาด้านการจราจร บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด ปัญหาด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งปัญหาที่ทำให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องที่จอดรถ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มาขออนุญาตใช้ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาที่มีการใช้พื้นที่ลานรัฐพิธีจัดงานต่างๆ ยังคงเกิดปัญหาดังกล่าวอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา

-๓-

ดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรีจึงยกเลิกระเบียบจังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยการขอใช้ลานรัฐพิธีจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และสงวนพื้นที่ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีไว้สำหรับใช้ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และใช้ในการจัดงานสำคัญของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๔ การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” เมื่อวันที่ ๘

มิถุนายน ๒๕๕๘ พร้อมกันกับที่รัฐบาลจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้มีการประชุมทางไกลมายังจังหวัด และได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยสรุป ดังนี้

- ๑) หลักการทำงานเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย ของรัฐบาล และคสช. คือ “รักษาคณติ และขจัดคนไม่ดี”
- ๒) ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย เกิดจากค่านิยม “โกงได้ไม่เป็นไรแต่ต้องแบ่งปัน” ทำให้เกิดการโกงตัวเอง โกงประเทศชาติ และสอนให้ลูกหลานโกงต่อไปเรื่อยๆ
- ๓) การแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย อยากให้ทุกคนศึกษาปัญหาและร่วมกันหาทางออกตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธศาสนา โดยจะต้องรู้ว่าปัญหาการทุจริตเกิดจากอะไรและจะแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ตรงไหน
- ๔) ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี/หัวหน้า คสช. หลังจากประกาศเจตนารมณ์แล้ว จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยต่อไป โดยทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่/โครงการสำคัญ จะทำสัญญาคุณธรรมมาใช้บังคับ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือกัน ทั้งจากภาครัฐ/หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ผู้รับจ้าง/คู่สัญญา และภาคเอกชน/ประชาชนในการร่วมมือตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรมในการดำเนินโครงการ

- ข้าราชการต้องเป็นข้าราชการที่ดี ต้อง “How to do” ในการนำเจตนารมณ์ของรัฐบาลและคสช. ที่ประกาศไว้ในครั้งนี้ไปดำเนินการต่อไป ทั้งเรื่องการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย การป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และเจตนารมณ์ของรัฐบาล และ คสช. ในการดำเนินการ “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

ก็ขอประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยให้ทราบโดยทั่วกัน และ อบต.หนองกระเจ็ด ก็ขอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

๑.๕ โครงการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนรายชื่อผู้ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร

ประธานฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้และมีการย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วสามารถลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในปัจจุบันได้ โดยมีห้วงระยะเวลาดำเนินการมา

ระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร และมีความประสงค์ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในปัจจุบัน สามารถยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๓๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี

มติที่ประชุม	<p>จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ</p> <p>รับทราบ</p>
ประธานฯ	<p>๑.๖ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้หารือสำนักนายกรัฐมนตรีกฤษฎีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวันหมดอายุ อำเภोजึงขอชักชวนแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดวันที่บัตรหมดอายุในกรณีนี้ ให้ระบุเป็นวันที่ครบกำหนดระยะเวลาหกปี นับตั้งแต่วันออกบัตร แต่ถ้าผู้ได้รับบัตรพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรได้อีกต่อไป ก็ขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน</p> <p>รับทราบ</p>
มติที่ประชุม	<p>๑.๗ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”</p>
ประธานฯ	<p>ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีแจ้งว่า จังหวัดเพชรบุรีได้มอบให้ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จึงขอให้อปท. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ และเชิญชวนให้หมู่บ้าน/ชุมชน บุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ</p> <p>รับทราบ</p>
มติที่ประชุม	<p>รับทราบ</p>

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

รับรองรายงานการประชุม

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประธานฯ

เนื่องจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบครอบเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปศึกษาในรายละเอียดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และขอนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.หนองกระเจ็ด เพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

พ.ศ.๒๕๕๘

ประธานฯ

ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงและชี้แจงรายละเอียดครับ

นายก อบต.

ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ส่วนรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม ก็อยู่ด้านหลังแนบท้ายข้อบัญญัติฯ โดยได้แยกประเภทและรายการในการคิดอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	บาท
๑.	อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์กิโลเมตรแรกและลูกบาศก์ต่อไป เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร	ลูกบาศก์เมตรละ ๒๐๐ ๑๐๐

	เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร	
	(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจำรายเดือน	
	- ปริมาตรวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร	เดือนละ ๓๐
	- ปริมาตรวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร	เดือนละ ๓๐
	- ปริมาตรวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร	เดือนละ ๑,๐๐๐
	- ปริมาตรวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร	เดือนละ ๑,๐๐๐
	(๓) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร	ครั้งละ ๑๐๐
	- ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร	ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐๐
๒.	อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใบอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	
	(๑) รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ	ฉบับละ ๕,๐๐๐
	(๒) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ	ฉบับละ ๕,๐๐๐

ประธานฯ เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของท่านนายกอบต.หนองกระเจ็ด พร้อมกับมีรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ อยู่แล้ว ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ดังนั้นใน**วาระที่ ๑** นี้ผมจะขอลาที่ประชุมเลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)

-๗-

ประธานฯ ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต. พิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จะมีจำนวนกี่ท่าน พร้อมผู้รับรอง ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้เลยครับ

นายธนายุทธ สุริโย ผู้รับรอง ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่านครับ

๑. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๒. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่าน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมผู้รับรอง

นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอเสนอคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ

-นายสมศักดิ์ กิมเฮง ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ผู้รับรอง	๑. นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ๒. นายจรัญ เนียมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๗
นางพรรณณี สัมมาชีพ	ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ -นายบุญเลิศ รักชาติ ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ผู้รับรอง	๑. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ๒. นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖
นายธนายุทธ สุริโย	ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเสนอคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ -นายไพโรจน์ สังข์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ผู้รับรอง	๑. นายสมชาย พูลสมบัติ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ๒. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ตั้งนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไป พิจารณาโดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ ใดบ้าง ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาต่อไป และ ขออนัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ
ปลัด อบต.	ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ

-๘-

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานฯ	เรื่องอื่น ๆ เนื่องจากเราได้มีการนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงขอยกเรื่อง ในระเบียบวาระที่ ๕ ไปในคราวประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอ ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา	๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) ธนายุทธ สุริโย ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ) กมลรัตน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนายุทธ สุริโย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(น.ส.กมลรัตน์ สังข์ทอง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ) สมชาย พูลสมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย พูลสมบัติ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	รองประธานสภา อบต.	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แต่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แต่งเกตุ	
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรรณิ สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณิ สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๑๐	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	

๑๑	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๒	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๓	นายบุญเลิศ รักชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	บุญเลิศ รักชาติ	
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๖	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	-	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณาโกร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณาโกร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดีตระโหนด	
๕.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๖.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	
๗.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ด้านโง่ง
 ประธานฯ ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ด้านโง่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างองค์ความรู้ถึงพิพิธภัณฑ์และความเสียหายกับการทุจริตให้กับผู้เข้าชม ซึ่งถือไว้ว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์ด้านโง่ง” แห่งแรกในประเทศไทย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ด้านโง่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
 ประธานฯ ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคปกติและภาคสมทบ (ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ ณ สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริการรถรับ-ส่งฟรี มีผู้ประสานงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา อำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร) ทั้งหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาตรี ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กร จึงขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านที่สนใจสมัครเรียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๓๐๐๑๖๐๙ และ ๐๘๑-๙๔๒๖๐๐๖ และขอให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๓ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ โดยบุคคลที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง หรือกรมปศุสัตว์ แล้วไม่ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้มีทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งจะครบวาระในปี ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ได้รับทราบ ซึ่งเกษตรกรสามารถขอยื่นคำขอรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ค้างพิจารณา

ประธานฯ

ขอเชิญผู้บริหารหรือปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ดังนี้

ตั้งงบประมาณรายรับ รวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๗๐,๐๐๐

บาท

๒. ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน ๒๐,๐๐๐

บาท

๓. ภาษีป้าย

จำนวน ๒๐,๐๐๐

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน - บาท
๔. ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๕. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๖. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๗. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน **รวม ๑๕๐,๐๐๐**

บาท

๑. ดอกเบี้ย **จำนวน ๑๕๐,๐๐๐**

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด **รวม ๕๓,๐๐๐**

บาท

๑. ค่าขายแบบแปลน **จำนวน ๕๐,๐๐๐**

บาท

๒. รายได้เบ็ดเตล็ด **จำนวน ๓,๐๐๐**

บาท

๒.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร **รวม ๑๒,๒๗๗,๐๐๐ บาท**

๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน **จำนวน ๒๕๗,๐๐๐ บาท**

๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ **จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท**

๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ **จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท**

๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ **จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท**

๕. ภาษีสุรา **จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท**

๖. ภาษีสรรพสามิต **จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท**

๗. ค่าภาคหลวงแร่ **จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท**

๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม **จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท**

๙. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน **จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท**

-๔-

๓.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท**

๑. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) **จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท**

ส่วนรายละเอียดต่างๆของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

หน.ส่วนโยธา

งบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ต่อไปขอเชิญส่วนโยธา
ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำหรับโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๙ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต. จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงคร่าวลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกใส ขนาดกว้าง
๒.๖๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

(๒) ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๙๙,๗๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

(๓) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๙๗,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕) ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(๔) โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๗๖๒,๐๐๐

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จากแยกไร่มะขาง-เขต
ตำบลมาบปลาเค้า) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ
ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๒.๖๐ ตารางเมตร

(๕) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๗๑,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากสะพานปูน-
บ้านนายละออ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร

(๖) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน
๒๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
(ซอย ๓) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร

(๗) โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔๕,๖๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ (จากไร่นายเข้า - ซอย ๘) ขนาดกว้าง ๑.๖๐
เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐
ลูกบาศก์เมตร

(๘) โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งลวดตาข่ายกันนก ขนาดสูง ๑.๘๐
เมตร ยาว ๑๑.๙๐ เมตร หรือมีปริมาตรติดตั้งโครงลวดตาข่ายไม่น้อยกว่า ๒๑.๔๒
ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

-๕-

(๙) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑,๑๕๐,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (บริเวณหน้าศาลา
ประจำหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่
อบต.กำหนด

	ส่วนรายละเอียดโครงการ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ดูได้จากร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้ไปแล้ว และถ้าท่านใดต้องการดูแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างของโครงการต่างๆ ก็สามารถขอได้เลยครับ
ประธานฯ	เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าส่วนโยธาแล้ว พร้อมกับมีรายละเอียดของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ดังนั้นใน วาระที่ ๑ นี้ผมจะขอถามที่ประชุมเลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม	มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)
ประธานฯ	ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต. พิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จะมีจำนวนกี่ท่าน พร้อมผู้รับรอง ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้เลยครับ
นายบุญเลิศ รักชาติ ผู้รับรอง	ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่านครับ ๑. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณะ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ๒. นางพรรณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่าน
ประธานฯ	ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมผู้รับรอง
นายธนายุทธ สุริโย ผู้รับรอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ -นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ๑. นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ๒. นายนิล แดงเกต ส.อบต.หมู่ที่ ๑
นายบุญเลิศ รักชาติ ผู้รับรอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ -นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ๑. นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ๒. นายสมชาย พูลสมบัติ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
นางผดุงขวัญ ตาละลักษณะ ผู้รับรอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ -นายบุญเลิศ รักชาติ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ๑. นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ๒. นายประยงค์ เหลืองอร่าม ส.อบต.หมู่ที่ ๔
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ดังนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไปพิจารณาโดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ปลัด อบต.	และขอนัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด รับทราบ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	๔.๒ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
นายไพโรจน์ สังข์ทอง	ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามที่สภา อบต.หนองกระเจ็ดได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติ
	(ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน)องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมพิจารณาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และมีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม โดยไม่มีการแปรรูปที่ดินหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
ประธานฯ	ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ทุกท่าน ต่อไปใน <u>วาระที่ ๒</u> นี้ ขอเชิญสมาชิกได้ อภิปรายและซักถามคณะกรรมการฯ ได้
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะ ขอลงมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ หรือไม่
มติที่ประชุม	เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯเป็นเอกฉันท์
ประธานฯ	ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน <u>วาระที่ ๓</u> โดยจะไม่มีการอภิปราย และให้ ที่ประชุมสภาอบต.ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่า สมาชิก ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งด ออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)
ประธานฯ	เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯให้ นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ	๕.๑ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ซึ่งรอจัดเก็บขยะ มูลฝอย)
	ขอเชิญท่านผู้บริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการแก้ไขปัญหายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกระเจ็ด โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗ มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จัดให้มีถังขยะและรถจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บขยะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดกำหนด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่จะต้องจัดระบบการบริการสาธารณะและกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่อาศัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อจัดซื้อรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ชนิดรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิค งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ครบ

หัวหน้าส่วนการคลัง

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๖,๑๘๖,๕๙๐.๒๔ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ประธาน

ขอเชิญปลัดชี้แจงเรื่องระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม

ปลัด อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

-๘-

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานฯ

ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. อภิปรายได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอถามที่ประชุมสภาอบต.เลยว่า สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้

	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สอง ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่ ผู้บริหารเสนอ
ประธานฯ	เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ต่อไปก็จะได้ดำเนินการตาม ระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ
	๕.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประธานฯ	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ที่ตั้งจ่าย เป็นโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ ตามคำชี้แจงเดิมที่ตั้งไว้มี ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตามพื้นที่ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าว โดยมี รายละเอียดดังนี้
	<u>ข้อความเดิม</u>
	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒๒๔,๙๐๐ บาท - โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ โดยขุดวางท่อส่งน้ำ PVC Ø ๒ นิ้ว ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
	<u>ข้อความใหม่</u>
	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒๒๔,๙๐๐ บาท - โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ โดยขุดวางท่อส่งน้ำ PVC Ø ๒ นิ้ว ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๔๖๒ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
ประธานฯ	ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.อภิปรายได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอลงมติที่ประชุมสภา อบต.เลย ว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการได้เป็นเอกฉันท์
ประธานฯ	เมื่อที่ประชุมสภา อบต.มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว ต่อไปจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบ และแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ

	๕.๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประธานฯ	ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง) ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการรายจ่าย

เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท และรายการรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ตั้งไว้มีจำนวนไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานปลัดฯ

๑ โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็น

รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๗,๖๐๐ บาท ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือ ค่าซ่อมกลาง) หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตำบล รายการค่าติดตั้งไฟฟ้า จำนวน ๗,๖๐๐ บาท ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หมวดค่าใช้สอย งบดำเนินงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒ โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็น

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒,๐๐๐

บาท

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือ ค่าซ่อมกลาง) หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตำบล รายการค่าติดตั้งไฟฟ้า จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หมวดค่าใช้สอย งบดำเนินงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประธานฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.อภิปรายได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอถามที่ประชุมสภา อบต.เลยว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการได้เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมสภา อบต.มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว ต่อไปจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๐-

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิ๊ง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิ๊ง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
----------	------------	---------	------------	----------

๑.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	กรรมการ	มานพ พันธุ์สมุทร
๒.	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	กรรมการ	กมลรัตน์ สังข์ทอง
๓.	นายบุญเลิศ รักชาติ	กรรมการ	บุญเลิศ รักชาติ
๕.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์

ผู้เข้าประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจ็ด ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ตามที่สภาอบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาอย่างละเอียด และรอบคอบด้วยในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๒.๑ การเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ขอให้คณะกรรมการได้คัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ นายบุญเลิศ รักชาติ เป็นประธานกรรมการ และนางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง เป็นเลขานุการ

ประธานฯ

๒.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณากลับกรอง ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยละเอียดว่าจะมีการแก้ไขหรือแปรญัตติในข้อใดหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขหรือแปรญัตติ โดยเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผู้บริหารเสนอ (ร่างเดิม) จำนวน ๓ เสียง (เอกฉันท์) ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง-เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) กมลรัตน์ สังข์ทอง ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง)
เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างข้อบัญญัติฯ

(ลงชื่อ) บุญเลิศ รักชาติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(บุญเลิศ รักชาติ)
ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างข้อบัญญัติฯ

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	รองประธานสภา อบต.	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แดงเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แดงเกตุ	

๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ	
๑๐	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๑	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๒	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๓	นายบุญเลิศ รักชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	บุญเลิศ รักชาติ	
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕	นายจรรย์ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรรย์ เนียมศรี	
๑๖	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	-	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจรรย์ เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จรรย์ เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดิตระกูล	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดิตระกูล	
๕.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	
๖.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประธานฯ	ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายบุญเลิศ รักชาติ (ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ)	ตามที่สภา อบต.หนองกระเจ็ด ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้มีการประชุมพิจารณาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม โดยไม่มีการแปรรูปที่ดินหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
ประธานฯ	ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ทุกท่าน ต่อไปใน <u>วาระที่ ๒</u> นี้ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายและซักถามคณะกรรมการฯได้
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะขอถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ หรือไม่
มติที่ประชุม	เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเป็นเอกฉันท์
ประธานฯ	ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน <u>วาระที่ ๓</u> โดยจะไม่มีการอภิปราย และให้ที่ประชุมสภาอบต.ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าสมาชิก ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)
ประธานฯ	เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ให้นายอำเภอพิจารณออนุมัติ เพื่อให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯต่อไป
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ	๕.๑ ขอความเห็นชอบในการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแค) ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) จำนวน ๑ หลัง งบประมาณจำนวน ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้สมทบงบประมาณเพิ่มโดยการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อีกจำนวน ๑๕๒,๔๐๐ บาท รวมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๗๖,๔๐๐ บาท
หัวหน้าส่วนการคลัง	ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคหลังปัจจุบันนี้ ทำให้ต้องรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคออก และสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคใหม่ขึ้นมาแทน ดังนั้น จึงต้องมีการดำเนินการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแค) รายละเอียด ขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลัง ครีบ
	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลหนองกระเจ็ด ได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค และเมื่อปี ๒๕๔๐ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นจำนวนเงิน ๕๗๔,๐๐๐ บาท จากกรมพัฒนาชุมชน ต่อมาสภาตำบลหนองกระเจ็ดได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค ดังนี้
	๑. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ ปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท
	๒. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ จัดทำทางเดินเท้า เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
	๓. เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน ๓๕,๗๐๐ บาท

๔. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๕. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๓,๗๐๐ บาท

ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.อภิปรายหรือสอบถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอถามที่ประชุมสภา อบต.เลยว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้จำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแค)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแค) ได้เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้ว ต่อไปก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ขอความเห็นชอบในการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.หนองกระเจ็ด (หลังเก่า)

ประธานฯ รายละเอียดการใช้พื้นที่อาคารที่ทำการอบต.หนองกระเจ็ด (หลังเก่า) ก็สืบเนื่องจากข้อ ๕.๑ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกัน เพื่อใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด. ๑) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการดำเนินการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.หนองกระเจ็ด (หลังเก่า) รายละเอียดขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลัง ครับ

หัวหน้าส่วนการคลัง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลหนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการสภาตำบลหนองกระเจ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จัดทำห้องน้ำ เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท

๒. เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ จัดทำประตูทางเข้า เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

๓. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ปรับปรุงกั้นห้องพร้อมทาสีอาคาร เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท

๔. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องสุขา เป็นเงิน ๘๓,๓๒๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๔,๓๒๐ บาท

-๔-

ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.อภิปรายหรือสอบถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอถามที่ประชุมสภา อบต.เลยว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้จำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.หนองกระเจ็ด (หลังเก่า)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จำหน่ายสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.หนองกระเจ็ด (หลังเก่า) ได้เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้ว ต่อไปก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาดสัจจกร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

ประธานฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาดสัจจกร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเราก็ได้กำหนดแล้ว คือวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้บริหาร ทุกท่าน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมโดย

มติที่ประชุม

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา

พร้อมเพรียงกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานของทุกคน และเป็นหน้าเป็นตาของอบต. ด้วยครับ ซึ่งทาง อบต.ก็จะได้เตรียมการในการจัดการประชุม และเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงก็ขอให้ทุกท่านใส่เสื้อสีฟ้า และขอให้มาก่อนเวลาที่เรากำหนด เพื่อจะได้มาช่วยกันต้อนรับผู้มาประชุมจาก อบต. และหน่วยงานราชการอื่นๆในอำเภอบ้านลาด ครับ

รับทราบ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายบุญเลิศ รักษาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักษาติ	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แต่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แต่งเกตุ	
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรรณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณี สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	

๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๑๐	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ	
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๑๖	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดิตระกูล	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดิตระกูล	
๕.	นายอนันต์ เนียมศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	อนันต์ เนียมศรี	
๖.	นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง	ผอ.ร.ร.วัดซ่อมม่วง	ศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง	
๗.	นายสุรียา แท่นนาค	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สุรียา แท่นนาค	
๘.	นางเบญจมาศ ถ้ำแก้ว	พัฒนากร	เบญจมาศ ถ้ำแก้ว	
๙.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๑๐.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๑๑.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลที่มาบรรจุใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้รับบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

จำนวน ๑ ราย คือ น.ส. โสภิตา ทองเฟื่อง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานปลัด อบต.หนองกระเจ็ด มาจากบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครอง

สังกัด
ท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ก็ขอแนะนำให้ทุกท่านทราบและรู้จักด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑ สรุปประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของคณะกรรมการรักษาความ

สงบ

แห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

- (๑) การดำเนินการตามคำชี้แจง ประกาศ คำสั่งของ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของ
กระทรวงมหาดไทย
 - (๒) แผนงานโครงการในระยะเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามแนวทางของ คสช.
 - (๓) แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
 - (๔) การรักษาความสงบเรียบร้อย
 - (๕) การปฏิรูปกฎหมาย
 - (๖) การบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๕๘ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 - (๗) การดำเนินงานของราชการในการสนับสนุนนโยบายการรักษาความสงบ
 - (๘) ประเด็นการบริหารราชการอื่นๆ
- ส่วนรายละเอียดของข้อสั่งการต่างๆ ขอดูได้ที่สำนักงานปลัด อบต. ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ด้วยในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ เรื่อง ๔

หัวข้อ

ดังนี้

(๑) การเลือกตั้งท้องถิ่น

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วให้ชะลอการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) การประชาสัมพันธ์

การสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน โดยขอความร่วมมือให้ทุก
หน่วยงานระมัดระวังในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องต่างๆ

-๓-

(๑) เรื่องอื่นๆ

การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยให้หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนให้
สอดคล้องกับห้วงเวลาในการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่วน
รายละเอียดในเรื่องต่างๆ ขอดูได้ที่สำนักงานปลัด อบต. ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม

๒๕๕๗

ด้วยในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

จำนวน

๒ เรื่อง

๓ ข้อ ดังนี้

(๑) ภาพรวม

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการ
เตรียมการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) กฎหมาย

<p>ส่วน ประชาชน ขับเคลื่อน อบต. มติที่ประชุม</p>	<p>การเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ ราชการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของ การค้า เศรษฐกิจ หรืออุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการ เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ขอดูได้ที่สำนักงานปลัด</p>
<p>การ การ สังกัด สำนักงาน</p>	<p>รับทราบ ๑.๔ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่อันแท้จริงใน ใช้ดุลพินิจหรือสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายลดความขัดแย้ง และป้องกันมิให้มีการฟ้อง ร้องทางคดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีแจ้งว่า กรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการอบรมรุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายกและรองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หากมี ความประสงค์เข้ารับการอบรมให้เบิกเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๘๐๐ บาท จากต้น ถ้าท่านนายกหรือท่านรองนายกสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แจ้งทาง ปลัดได้ครับ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ ๑.๕ ประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อนำ ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนของจังหวัดเพชรบุรี ออกไปพบปะเยี่ยม และนำบริการจากภาครัฐและเอกชนออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านลาด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกะปุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครง การตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ</p>
<p>ส่วน เขียน มติที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ ๑.๖ การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” เป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี แจ้ง ว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางประชาสัมพันธ์ เพื่อ สนับสนุนการรักษาความสงบ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป ในบท บาทของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจการข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ “มหาดไทยร้อยใจ คนไทย ยิ้มได้” ขึ้นและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำไปใช้กับสื่อและกิจกรรม ต่างๆ ของหน่วยงานที่จัดให้มีขึ้น ซึ่งต่อไป อบต. จะได้นำไปพิจารณาปรับใช้ต่อไป</p>

๑.๗ ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ด้วยกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ทั้งนี้ กองทัพเรือจะนำบัญชีรายชื่อของผู้บริจาคพร้อมเงินบริจาคทูลเกล้าฯ ถวายและสามารถนำไปเสด็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ สำหรับท่านที่บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กองทัพเรือมีความยินดีขอเชิญเข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย ท่านใดสนใจที่จะบริจาคเงินสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานปลัด อบต. ได้ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๘ ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ โดยเกษตรกรจะต้องมาแจ้งข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ประกอบด้วยข้อมูลการเกษตร ข้อมูลการถือครองที่ดินและข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร ซึ่งมีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนเป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านเป็นผู้ตรวจสอบแปลง ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุน เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทาง อบต. จะได้ให้ความร่วมมือต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

-๕-

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานฯ

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เนื่องจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบครอบเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปศึกษาในรายละเอียดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และขอนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.หนอง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

กระเจ็ด เพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑ ว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๓ เดือน (งวดเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗)
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประธานฯ

ขอให้หัวหน้าส่วนการคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ

-๖-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณที่ตั้ง จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	โอนเงิน งบประมาณ + เพิ่ม - ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
งานงบกลาง ๐๐๔๑๑						
หมวดรายจ่ายงบกลาง						
๑. ประเภทสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๐,๐๐๐.๐๐			๑๙,๗๗๖.๐๐	๔๐,๒๒๔.๐๐	
๒. ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา						

๓. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ						
๔. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐			๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	
๕. ประเภทเงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	
๖. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๓๐,๓๐๐.๐๐			๓๐,๓๐๐.๐๐		
- เงินทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.						
๗. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๑๑๙,๐๕๐.๐๐			๑๑๙,๐๕๐.๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๕๐๗,๓๕๐.๐๐			๑๙๔,๖๒๖.๐๐	๓๑๒,๗๒๔.๐๐	

-๗-

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานบริหารทั่วไป ๐๐๑๑๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณที่ตั้ง จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	โอนเงินงบประมาณ + เพิ่ม - ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไป ๐๐๑๑๑						
<u>งบบุคลากร</u>						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
๑. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	๔๙๕,๘๔๐.๐๐			๓๗๑,๘๘๐.๐๐	๑๒๓,๙๖๐.๐๐	
๒. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๓๘,๔๐๐.๐๐			๒๘,๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	

๓. ประเภทเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ นาย/รองนายก	๓๘,๕๐๐.๐๐			๒๘,๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐
๔. ประเภทเงินค่าตอบแทน เลขานุการนายก อบต.	๘๒,๕๖๐.๐๐			๖๑,๙๒๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐
๕. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิก สภา อปท.	๑,๔๗๔,๔๔๐.๐๐			๑,๑๐๕,๘๓๐.๐๐	๓๖๘,๖๑๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วน ตำบล	๑,๐๖๒,๖๐๐.๐๐			๘๗๑,๒๕๖.๐๐	๑๙๑,๓๔๔.๐๐
๒. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานส่วนตำบล	๒๖๕,๐๒๐.๐๐			๒๒,๖๘๐.๐๐	๒๔๒,๓๔๐.๐๐
๓. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	๘๔,๐๐๐.๐๐			๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๔. ประเภทค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	๓๒๙,๐๔๐.๐๐			๑๖๕,๕๕๐.๐๐	๑๖๓,๕๙๐.๐๐
๕. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	๒๑๐,๙๖๐.๐๐			๑๑๓,๔๖๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐
งบดำเนินการ					
หมวดค่าตอบแทน					
๑. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์	๑๕๑,๘๐๐.๐๐			๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
๒. ประเภทค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐
๓. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	๒๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๕๖๑.๐๐	๙,๔๓๙.๐๐

-๘-

๔. ประเภทเงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐			๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๙๕๐.๐๐
หมวดค่าใช้จ่าย					
- ค่ารับวารสาร	๗๐,๐๐๐.๐๐			๔๖,๖๖๐.๐๐	๒๓,๓๔๐.๐๐
- ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	+ ๑๒๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๑๘๔.๐๐	๙,๘๑๖.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	+ ๖๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๓๔๓.๕๐	๔๓,๖๕๖.๕๐
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	๑๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐				๕๐,๐๐๐.๐๐
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ					
- ค่ารับรอง					

๑. ค่ารับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐			๒๒,๙๕๐.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐	
๒. ค่ารับรองเกี่ยวกับการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าพิธีเปิดอาคาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	+ ๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด นิทรรศการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๙๐,๔๙๐.๐๐	๙,๕๑๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา กลุ่มองค์กร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร	๑๕,๐๐๐.๐๐				๑๕,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	๔๐,๐๐๐.๐๐			๖,๕๖๔.๐๐	๓๓,๔๓๖.๐๐	
- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือ เงินรางวัล	๕,๐๐๐.๐๐				๕,๐๐๐.๐๐	
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	๕,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชามคมหมู่บ้านและตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกและ บำรุงป่าไม้หรือปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐.๐๐				๕,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการทำความ สะอาดสถานที่ต่างๆในตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐	

-๙-

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พัฒนาสตรี ครอบครัวยุคใหม่และกลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐.๐๐				๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท)						
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐.๐๐		
หมวดค่าวัสดุ						
๑. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	+ ๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๙๕.๐๐	๕๘,๙๐๕.๐๐	
๒. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	+ ๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๙๕.๐๐	๙๐,๙๐๕.๐๐	
๓. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	๑๕,๐๐๐.๐๐				๑๕,๐๐๐.๐๐	
๔. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐.๐๐			๔๕,๑๙๑.๑๐	๓๔,๘๐๘.๙๐	
๕. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	๕,๐๐๐.๐๐				๕,๐๐๐.๐๐	

๖. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	+ ๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐
๗. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค					
๑. ประเภทค่าไฟฟ้า	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๙๑๙.๘๘	๕๙,๐๘๐.๑๒
๒. ประเภทค่าโทรศัพท์	๒๐,๐๐๐.๐๐			๕,๘๒๔.๖๕	๑๔,๑๗๕.๓๕
๓. ประเภทค่าไปรษณีย์	๕,๐๐๐.๐๐				๕,๐๐๐.๐๐
๔. ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๖๑๑.๐๐	๑๙,๓๘๙.๐๐
งบลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์					
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าโต๊ะทำงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐			๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
- ค่าโต๊ะชุดรับแขก	๓๐,๐๐๐.๐๐			๒๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
- ค่าตู้เก็บหนังสือ	๑๐,๐๐๐.๐๐			๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. ประเภทค่าบำรุงรักษาและบำรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)					
- รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติมหรือปรับปรุงฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐

-๑๐-

- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๓๗๐.๐๐	๑๘,๖๓๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน					
๑. ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- อุดหนุน อบต.ถ้ำรงค์	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๖,๐๗๘,๐๖๐.๐๐	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๖,๔๘๑,๐๖๐.๐๐	๔,๐๑๙,๐๗๕.๑๓	๒,๔๖๑,๙๘๔.๘๗

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานบริหารทั่วไป ๐๐๑๑๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	โอนเงินงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
	จ่ายตามข้อบัญญัติ	+ เพิ่ม - ลด				

งานบริหารงานคลัง ๐๐๑๑๓					
งบบุคลากร					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	๗๑๔,๒๔๐.๐๐			๗๑๒,๓๘๕.๐๐	๑,๘๕๕.๐๐
๒. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๓๔,๑๒๐.๐๐			๒๒,๒๘๐.๐๐	๑๗๑,๘๔๐.๐๐
๓. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	๔๒,๐๐๐.๐๐			๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๔. เงินอื่น ๆ					
งบดำเนินการ					
หมวดค่าตอบแทน					
๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	๖๐,๐๐๐.๐๐				๖๐,๐๐๐.๐๐
๒. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐
๓. ประเภทค่าเช่าบ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐				๒๐,๐๐๐.๐๐
๔. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๐๐๐.๐๐			๓,๖๓๙.๐๐	๖,๓๖๑.๐๐
๕. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐				๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย					
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

-๑๑-

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐			๔๔,๙๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	+ ๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๘๐.๐๐	๑๖,๗๒๐.๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๘๑๐.๐๐	๙๘,๑๙๐.๐๐
๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)					
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ					
๑. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐			๓,๖๘๒.๐๐	๑๑,๓๑๘.๐๐
๒. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐			๓,๗๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค					
๑. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	๑๐,๐๐๐.๐๐			๓,๓๐๙.๐๐	๖,๖๙๑.๐๐

ยากร						
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าตู้เก็บเอกสาร	๑๖,๕๐๐.๐๐				๑๖,๕๐๐.๐๐	
- โต๊ะทำงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐				๑๕,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑,๓๙๖,๘๖๐.๐๐	+ ๑๐,๐๐๐	๑,๔๐๖,๘๖๐.๐๐	๘๘๐,๔๘๕.๐๐	๕๒๖,๓๗๕.๐๐	

-๑๒-

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณที่ตั้ง จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	โอนเงิน งบประมาณ + เพิ่ม - ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑						
งบบุคลากร						
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๓๖๐,๖๒๐.๐๐	- ๒๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๓๗,๙๒๐.๐๐	๔๖,๕๒๕.๐๐	๙๑,๓๙๕.๐๐	
๒. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	๗๔,๘๘๐.๐๐	- ๖๕,๐๐๐.๐๐	๙,๘๘๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
๓. เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐				๔๒,๐๐๐.๐๐	
๔. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	๒๗๘,๖๔๐.๐๐	-๒๔๐,๐๐๐	๓๘,๖๔๐.๐๐		๓๘,๖๔๐.๐๐	
๕. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๕,๓๖๐.๐๐				๔๕,๓๖๐.๐๐	
๖. เงินอื่น ๆ						
งบดำเนินการ						

หมวดค่าตอบแทน					
๑. ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	๗๗,๐๐๐.๐๐			๗๗,๐๐๐.๐๐	
๒. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	
๓. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕,๐๐๐.๐๐		๒,๔๘๗.๐๐	๒,๔๘๓.๐๐	
๔. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐		๕๘๐.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	
หมวดค่าใช้สอย					
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐		๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๕,๐๐๐.๐๐		๙,๔๒๙.๐๐	๕,๕๗๑.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ของอบต.	๖,๐๐๐.๐๐			๖,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนในศูนย์เยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	

-๑๓-

๓. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)					
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	
หมวดค่าวัสดุ					
๑. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	๔๔,๐๐๐.๐๐		๓,๘๖๔.๐๐	๔๐,๑๓๖.๐๐	
๒. ประเภทค่าวัสดุการศึกษา	๑๒๗,๕๐๐.๐๐			๑๒๗,๕๐๐.๐๐	
๓. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	๖๒๐,๒๐๐.๐๐		๒๙๓,๔๔๒.๗๗	๓๒๖,๗๕๗.๒๓	
๕. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐		๙,๐๙๕.๐๐	๙๐๕.๐๐	
๖. ประเภทอาหารกลางวัน	๔๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๑๑,๑๖๐.๐๐	๒๐๘,๘๔๐.๐๐	
งบลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์					
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๒,๐๐๐.๐๐		๑๙,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ค่าชุดใส่กรองน้ำ	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	

- ค่าชุดใส่กรองน้ำคาร์บอนกัมมันต์และ หลอดดูดตร้าไวโอเล็ต	๖,๖๕๐.๐๐			๖,๖๕๐.๐๐	
<u>งบเงินอุดหนุน</u>					
หมวดเงินอุดหนุน					
๑. อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องและโรงเรียนวัด ซ่อมวังสำหรับอาหารกลางวัน	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐			๙๘๘,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น					
หมวดรายจ่ายอื่น					
- ค่าพาหนะ	๗๕๐.๐๐				๗๕๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓,๓๑๐,๖๐๐.๐๐	-๕๒๗,๗๐๐	๒,๗๘๒,๙๐๐.๐๐	๑,๖๑๔,๐๗๒.๗๗	๑,๑๖๘,๘๒๗.๒๓

-๑๔-

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณที่ตั้ง จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	โอนเงิน งบประมาณ + เพิ่ม - ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๐๐๒๒๓						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	๒๐,๐๐๐.๐๐				๒๐,๐๐๐.๐๐	
หมวดค่าวัสดุ						
๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๗๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
หมวดเงินอุดหนุน						
๑. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน						
- เงินอุดหนุน อสม.ระดับหมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	

รวม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	
-----	------------	-----------	--	-----------	------------	--

-๑๕-

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐๐๒๓๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณ ที่ตั้ง	โอนเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	+ เพิ่ม - ลด	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
หมวดค่าใช้จ่าย						
๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๒๔,๐๐๐.๐๐			๑๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐				๒๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กแรกเกิด	๒๐,๐๐๐.๐๐				๒๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๔๐,๐๐๐.๐๐				๔๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน	๒๕,๐๐๐.๐๐				๒๕,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๒๙,๐๐๐.๐๐			๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณ ที่ตั้ง	โอนเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	+ เพิ่ม - ลด	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
๑. เงินเดือนพนักงาน	๔๕๗,๐๘๐.๐๐			๓๒๙,๖๓๕.๐๐	๑๒๗,๔๔๕.๐๐	
๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๗๓,๒๖๐.๐๐			๗,๙๗๐.๐๐	๖๕,๒๙๐.๐๐	
๓. เงินอื่นๆ						
๔. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	๔๒,๐๐๐.๐๐			๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
งบดำเนินการ						

หมวดค่าตอบแทน					
๑.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	๓๘,๐๙๐.๐๐			๓๘,๐๙๐.๐๐	
๒. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	
๓. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	
หมวดค่าใช้สอย					
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๓,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕,๐๐๐.๐๐		๒,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
หมวดค่าวัสดุ					
๑. วัสดุสำนักงาน	๘,๐๐๐.๐๐			๘,๐๐๐.๐๐	
๒. วัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐		
๓. วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
หมวดค่าครุภัณฑ์					
๑. ตู้เก็บหนังสือ	๑๐,๐๐๐.๐๐		๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๗,๐๐๐.๐๐			๒๗,๐๐๐.๐๐	
งบลงทุน					
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๖๓๒,๐๐๐.๐๐		๔๕๓,๗๖๗.๐๐	๑๗๘,๒๓๓.๐๐	
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	๙๙,๕๐๐.๐๐		๙๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
- โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๖๒๘,๐๐๐.๐๐		๖๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	
- โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๖	๔๕๐,๕๐๐.๐๐		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗	๖๖๕,๕๐๐.๐๐		๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
- โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑	๒๘๓,๐๐๐.๐๐			๒๘๓,๐๐๐.๐๐	
๑. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒	๔๓๕,๐๐๐.๐๐			๔๓๕,๐๐๐.๐๐	

- โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔	๓๗,๐๐๐.๐๐			๓๗,๐๐๐.๐๐		
- โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘	๒๔๑,๐๐๐.๐๐				๒๔๑,๐๐๐.๐๐	
- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค	๕๓,๐๐๐.๐๐				๕๓,๐๐๐.๐๐	
- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	๕๔,๐๐๐.๐๐				๕๔,๐๐๐.๐๐	
- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	๒๘๔,๕๐๐.๐๐				๒๘๔,๕๐๐.๐๐	
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนคสล.	๙๙,๗๐๐.๐๐				๙๙,๗๐๐.๐๐	
- โครงการปรับปรุงพื้นสนามหน้าที่ทำการอบต.		๙๙,๗๐๐.๐๐		๙๙,๗๐๐.๐๐		
รวม	๔,๖๙๘,๑๓๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๔,๗๙๗,๘๓๐.๐๐	๒,๘๑๙,๙๗๒.๐๐	๑,๙๗๗,๘๕๘.๐๐	

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	โอนเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	+ เพิ่ม - ลด	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐๐๒๕๑						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
๑. ประเภทรายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนาแก่เยาวชนเรื่องยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐				๓๐,๐๐๐.๐๐	
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดในการดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐				๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๖๐,๐๐๐.๐๐				๖๐,๐๐๐.๐๐	

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๐๐๒๖๐

หมวด/ประเภท/รายการ	งบประมาณ ที่ตั้ง	โอนเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	จ่ายตาม ข้อบัญญัติ	+ เพิ่ม - ลด	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
งานกีฬาและนันทนาการ ๐๐๒๖๒						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐			๒๘,๘๐๐.๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น อ.บ้านลาด	๓๐,๐๐๐.๐๐			๑๗,๔๕๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	
หมวดค่าวัสดุ						
๑. วัสดุกีฬา	๒๐,๐๐๐.๐๐			๑๔,๗๙๐.๐๐	๕,๒๑๐.๐๐	
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านกายยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐				๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐			๖๑,๐๔๐.๐๐	๕๘,๙๖๐.๐๐	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ๐๐๒๖๓						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐			๕,๔๔๐.๐๐	๑๔,๕๖๐.๐๐	
รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐			๕,๔๔๐.๐๐	๑๔,๕๖๐.๐๐	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๐๐๒๖๔						

งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านลาด(การจัด งานพระนครคีรี และการแข่งขันวัว เทียมเกวียน)	๔๐,๐๐๐.๐๐			๔๐,๐๐๐.๐๐		
รวม	๔๐,๐๐๐.๐๐			๔๐,๐๐๐.๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๑๘๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๖,๔๘๐.๐๐	๗๓,๕๒๐.๐๐	

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

ขอให้หัวหน้าส่วนการคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ

สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน ๔๒ ราย เป็นเงิน ๕๔,๒๔๔.๒๘ บาท

๒) ภาษีป้าย จัดเก็บได้ จำนวน ๙ ราย เป็นเงิน ๑๙,๐๒๘.๐๐ บาท

๓) ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ จำนวน ๖๘๔ ราย เป็นเงิน ๑๘,๕๗๙.๐๐ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน ฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขออนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แดงเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แดงเกตุ	
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๑๐	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ	
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๒	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๓	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๔	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๑๖	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	-	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณาโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณาโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายฤกษ์ ดิตระกูล	เลขานุการนายก อบต.	ฤกษ์ ดิตระกูล	
๕.	นายอำนาจ ศักดิ์ปรีชา	ผอ.ร.ร.บ้านช่อง	อำนาจ ศักดิ์ปรีชา	
๖.	นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง	ผอ.ร.ร.วัดช่องม่วง	ศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง	
๗.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๘.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๙.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จะปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด โดยมีหลักเกณฑ์ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีงบประมาณ

ในปีถัดๆไป ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว และสามารถปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ได้ โดยดูจากฐานรายได้ ๑๐-๒๕ ล้านบาท ดังนี้

- อัตราค่าตอบแทนนายก อบต.	เดือนละ	๒๐,๔๐๐	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	เดือนละ	๑,๗๕๐	บาท
เงินตอบแทนพิเศษ	เดือนละ	๑,๗๕๐	บาท
รวม	เดือนละ	๒๓,๙๐๐	บาท
- อัตราค่าตอบแทนรองนายก อบต.	เดือนละ	๑๑,๒๒๐	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	เดือนละ	๘๘๐	บาท
เงินตอบแทนพิเศษ	เดือนละ	๘๘๐	บาท
รวม	เดือนละ	๑๒,๙๘๐	บาท
- อัตราค่าตอบแทนประธานสภา	เดือนละ	๑๑,๒๒๐	บาท
รองประธานสภา	เดือนละ	๙,๑๘๐	บาท
สมาชิกสภา อบต.	เดือนละ	๗,๒๐๐	บาท
เลขานุการนายก อบต.	เดือนละ	๗,๒๐๐	บาท
เลขานุการสภา อบต.	เดือนละ	๗,๒๐๐	บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประธานฯ

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและ

นายอำเภอ

ในการปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลังและหัวหน้าส่วนโยธา ก็ขอให้ทุกท่านเข้าร่วม

ประชุม

ด้วยตัวเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การตรวจประเมินโครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ปี ๒๕๕๗

ประธานฯ

ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการใน ๔ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด (๒) กิจกรรม ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนสวยงาม (๓) กิจกรรม ๑ ความคุ้มค่า ๑

สาธารณประโยชน์ (๔) กิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านอายุ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตระหนักถึงการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด สวยงามต่อสถานที่
สิ่งสาธารณประโยชน์รวมถึงการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างทาง

ราชการ และ
ประวัติศาสตร์ และสถาบัน

สำคัญของชาติให้สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ซึ่ง
บริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดก็ได้ส่งประกวด ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมสำนักงาน
และทางคณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการดังกล่าว จะมาตรวจ
ประเมินในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อเป็นการต้อนรับคณะกรรมการฯ จึงขอ
เชิญท่านผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต.ทุกท่านร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจ
ประเมินในครั้งนี้ด้วยครับ ก็ขอให้ทุกท่านให้ ความร่วมมือและเราจะนัดกันใส่เสื้อสีเหลืองลาย
มะพร้าวในวันดังกล่าวด้วยครับ

องค์การ

สวยสะอาด

ประเมินในวันที่ ๑๓

เชิญท่านผู้บริหารและสมาชิก

ประเมินในครั้งนี้ด้วยครับ ก็ขอให้ทุกท่านให้

มะพร้าวในวันดังกล่าวด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกลุ่มพลังมวลชน รวมพลปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วย
บริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้กำหนดจัดโครงการกลุ่มพลังมวลชน รวมพล รวม
ต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.

องค์การ

พลปลูก

เป็นต้นไป

ณ บริเวณริมถนนสาธารณะและเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านประชาบำรุง เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดังนั้น เพื่อ

ร่วม

แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

อบต.

หนองกระเจ็ด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้า
โครงการดังกล่าว

ร่วม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๗ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานฯ

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ค้างพิจารณา
ขอเชิญผู้บริหารหรือปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจง
รายละเอียด

ปลัด อบต.

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังนี้

ตั้งงบประมาณรายรับ รวมทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๙๕,๐๐๐ บาท

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๕๕,๐๐๐

บาท

๒. ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน ๒๐,๐๐๐

บาท

บาท

-๕-

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม ๙,๐๐๐ บาท

บาท

๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน ๕๐๐

๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๓. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน - บาท

๔. ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๕. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน ๕๐๐

บาท

๖. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๗. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม ๑๓๐,๐๐๐

บาท

๑. ดอกเบี้ย

จำนวน ๑๓๐,๐๐๐

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม ๑๐๒,๐๐๐

บาท

๑. ค่าขายแบบแปลน

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐

บาท

๒. รายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน ๒,๐๐๐

บาท

๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม ๑๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท

๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ

จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙

จำนวน ๙๒๕,๐๐๐ บาท

๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

๕. ภาษีสุรา

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ภาษีสรรพสามิต

จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๗. ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

๙. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท**

๑. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) **จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท**

หน.ส่วนโยธา

ส่วนรายละเอียดต่างๆของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ต่อไปขอเชิญส่วนโยธาได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำหรับโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผนังกระจกโครงคร่าวอลูมิเนียมพร้อมประตูเปิด-ปิด ช่องบันไดทางขึ้น ชั้น ๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร และขนาดกว้าง ๑.๙๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๒. โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

-๕-

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผนังกระจกโครงคร่าวอลูมิเนียม พร้อมประตูเปิด-ปิด ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด

๓. โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.พร้อมรั้วกำแพงด้านหน้าที่ทำการ อบต.

จำนวน

๑,๑๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. พร้อมรั้วกำแพงด้านหน้า

โดย

ป้ายขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร รั้วกำแพงขนาดยาว ๘๐ เมตร สูง ๒

เมตร

ประตูรั้วขนาดกว้าง ๗ เมตร สูง ๒ เมตร (จำนวน ๒ บาน) รายละเอียดตามรูปแบบที่

อบต.

กำหนด

๔. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมรางระบายน้ำ หน้าที่ทำการ อบต. จำนวน

๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท

ประตู

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง ๔๕ เมตร มีประตูฟุตบอล จำนวน ๒

ยาว ๙๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร ลึก ๐.๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๕. ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๙๙,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐

ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๖. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ จำนวน ๒๒๔,๙๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ โดยขุดวางท่อส่งน้ำ

PVC Ø ๒

นี้ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ (ซอย ๕) จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

บ้านไร่ภูมิ (ซอย ๕)

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า ๒๑๐

ตารางเมตร

๘. โครงการปรับปรุงป้ายชอยภายในตำบล จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายชอย โดยทาสีพื้นป้ายและติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรใหม่ทั้งหมด
พร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้ายที่ชำรุด จำนวน ๕๓ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด
ส่วนรายละเอียดโครงการ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ดูได้จากร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้
ไปแล้ว และถ้าท่านใดต้องการดูแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างของโครงการต่างๆก็
สามารถขอดูได้เลยครับ

ประธานฯ เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าส่วนโยธาแล้ว พร้อม
กับมีรายละเอียดของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ดังนั้นใน**วาระที่ ๑** นี้ผมจะขออนุญาตประชุม
เลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม **มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑
เสียง(ประธานสภา)**

ประธานฯ ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้คณะกรรมการแปรรูปติร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วในคราวประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คือ ๑.นางสาวกมลรัตน์
สังข์ทอง ๒.นายมานพ พันธสมุทร ๓.นางพรรณี สัมมาชีพ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา

-๖-

อบต.เสนอและพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรรูปติร่างข้อบัญญัติฯ เป็นชุดเก่า
หรือ จะคัดเลือกใหม่ และจะมีจำนวนกี่ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้เลย
ครับ

นายอนันท์ กลิ่นพราหม ผู้รับรอง ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่านครับ
๑. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ประธานฯ ๒. นายไพโรจน์ สังข์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะให้เป็นคณะกรรมการชุดเก่าหรือจะคัดเลือกใหม่ พร้อมผู้
รับรอง

นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอให้เป็นคณะกรรมการฯ ชุดเก่าทั้ง ๓ ท่าน ดังนี้

๑.นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖

๒.นางพรรณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒

๓.นายมานพ พันธสมุทร ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ผู้รับรอง ๑. นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑

๒. นายสมชาย พูลสมบัติ ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง
๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปติร่างข้อบัญญัติฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ดังนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปติร่างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไป
พิจารณาโดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรรูปติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม
ปลัด อบต.
และขอนัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
รับทราบ
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ด้วยอำเภอบ้านลาดได้กำหนดจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ก็คือวันนี้และได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทาง อบต. สนับสนุนและร่วมงานมา ๑ โต๊ะ

ราคา
๑,๖๐๐ บาท ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านลาด เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านใดสนใจก็เชิญร่วม
ได้

มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ด้วยคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันหยุดราชการเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปี ๒๕๕๗ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และให้
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

มติที่ประชุม
รับทราบ

-๗-

ประธานฯ
นำมา
เรื่องการส่งแบบสอบถามการจัดเก็บขยะ หมู่ใดที่ยังไม่ได้นำส่งแบบสอบถาม ขอให้
ส่งด้วยครับ เพื่อจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม
ประธานฯ
รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอ
ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา
๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ) บรรเทียง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทียง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
วันพุธ ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	กรรมการ	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๒.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	กรรมการ	มานพ พันธุ์สมุทร	
๓.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	กรรมการ	พรรณณี สัมมาชีพ	
๕.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจ็ด ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ตามที่สภาอบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาอย่างละเอียด และรอบคอบด้วยในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๒.๑ การเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ขอให้คณะกรรมการได้คัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง เป็นประธานกรรมการ และนางพรณี สัมมาชีพ เป็นเลขานุการ

ประธานฯ

๒.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรรูป เพื่อพิจารณากลับกรอง ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ โดยละเอียด ว่าจะมีการแก้ไขหรือแปรรูปในข้อใดหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขหรือแปรรูป โดยเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผู้บริหารเสนอ (ร่างเดิม) จำนวน ๓ เสียง (เอกฉันท์) ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง-เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พรรณี สัมมาชีพ ผู้จดยางงานการประชุม
(นางพรรณี สัมมาชีพ)
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

(ลงชื่อ) กมลรัตน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง)
ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
----------	-------------	---------	------------	----------

๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์
๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงศ์
๔	นายนิล แดงเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แดงเกตุ
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง
๖	นางพรรณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณี สัมมาชีพ
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง
๑๐	นางผดุงขวัญี ตาละลักษณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญี ตาละลักษณ
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม
๑๖	นายจรรย์ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรรย์ เนียมศรี
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๕.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๖.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การจัดทำล้งพลลงปฏิบัติงานในพื้นที่

ด้วยมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ซึ่งแต่ละชุดมีกำลังพล ๕ นาย จะเข้าดำเนินการพบปะชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทุกหมู่บ้าน ในลักษณะการประชาคมปัญหาของชุมชนเพื่อ

รวบรวม

ข้อมูลดังกล่าวส่งให้หน่วยเหนือ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น อำเภอบ้าน

ลาด จึง ผู้ใหญ่บ้าน	ขอความอนุเคราะห์นายกองการบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ประธานกำนัน รวบรวมนักบ้านแต่ละหมู่เข้าร่วมประชาคมโดยแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วม ประชาคมไม่ต่ำกว่าหมู่บ้านละ ๗๐ เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เป็น อำเภอ	หน่วยที่รวบรวมนักบ้านแต่ละหมู่เข้าร่วมประชาคม โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ บ้านลาดได้มอบหมายให้ พันตรีบุญเสริม ตินตะสุวรรณ สัสดีอำเภอบ้านลาด เป็นผู้ ประสานงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จึงได้กำหนดวัน
จัดการ ส่วน ให้กับ ให้ ๕๐ คน มติที่ประชุม	ประชาคมแล้ว คือ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถานที่ทำการองค์การบริหาร ตำบลหนองกระเจ็ด ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งทาง อบต. จะจัดทำหนังสือ ทางหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวอีกครั้ง ก็ขอให้ผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ โดย อบต. ได้กำหนดไว้หมู่บ้านละ ก็ขอให้มาโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานฯ	รับทราบ ๑.๒ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำโครงการฝึกอบรมฯแจ้งผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ ๑๕
ควบคุม ปฏิบัติ หน่วยงาน ก่อน	ด้วยวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๑๘/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การ อำนาจการปกครองประเทศ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ราชการที่จะจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา ในระยะนี้ขอให้เลื่อนกำหนดการออกไป
องค์กร	หากมีความจำเป็นต้องประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้มีหนังสือแจ้งผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ ๑๕ เพื่อพิจารณา ดังนั้น ศูนย์ อปพร. จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมือ ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่จะดำเนินการโครงการฝึกอบรม อปพร. หรือโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ดำเนินการดังนี้
เกี่ยวข้อง มติที่ประชุม	๑) ให้มีหนังสือแจ้งการดำเนินโครงการดังกล่าว ให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เพื่อ พิจารณา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการในส่วนที่ ต่อไป
อาเซียน ประธานฯ	รับทราบ ๑.๓ ขอเชิญร่วมพิธีปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสมาชิกกองทุนสตรีตำบลหนองกระเจ็ดก้าวไกลสู่
	ด้วยกองทุนสตรีตำบลหนองกระเจ็ดก้าวไกลสู่อาเซียน ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง ทักษะภาษาอังกฤษให้กับสมาชิกกองทุนสตรีตำบลหนองกระเจ็ด และประชาชนทั่วไปใน ตำบลหนองกระเจ็ด ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และทางกองทุนฯก็ได้จัดพิธีปิดการ อบรมและมอบ
มติที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	รับรองรายงานการประชุม

เกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด
โครงการดังกล่าว ด้วยครับ

ประธานฯ	ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานฯ	ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
น.ส.กมลรัตน์ สังข์ทอง	ตามที่สภา อบต.หนองกระเจ็ดได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้มีการประชุมพิจารณา ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม โดยไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
ประธานฯ	ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ต่อไปใน <u>วาระที่ ๒</u> นี้ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายและซักถามคณะกรรมการฯได้
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะขอถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่
มติที่ประชุม	เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯเป็นเอกฉันท์
ประธานฯ	ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน <u>วาระที่ ๓</u> โดยจะไม่มีกรอภิปราย และให้ที่ประชุมสภาอบต.ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าสมาชิก ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
ประธานฯ	เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯให้นายอำเภอพิจารณออนุมัติ เพื่อให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯต่อไป
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ การพิจารณารายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประธานฯ	ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ
ปลัดอบต.หนองกระเจ็ด	เนื่องด้วยอบต.หนองกระเจ็ดได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการค่าผ้าฆ่ามามพร้อมอุปกรณ์ โดยตั้งจ่ายเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวกค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ นั้น แต่เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวไม่มีการกำหนดมาตรฐานของราคากลาง จึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบราคากลางจากท้องตลาด เพื่อนำมาพิจารณาในการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์วิธีต่อไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานพอสมควร

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันและเสร็จสิ้นทุกโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

หมวด ๕ (การกันเงิน) ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขอมติที่ประชุมในการพิจารณาจ่ายค้ำจ่าย (เบิกตัดปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครับ

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามบ้างหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติได้เลยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย(เบิกตัดปี) เพื่อดำเนินโครงการค่าผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไปครับ

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้ว ต่อไปทาง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการรายงานตาม ระเบียบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น (สมาชิกสภาที่ได้รับมอบหมาย ๒ คน)

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการกองทุนที่มาจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถมอบหมายจำนวน ๒ คน ที่ได้จากการลงมติในที่ประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนฯ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ได้เลยครับ

นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์
ผู้รับรอง

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เสนอ นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต. หมู่ที่ ๓

๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒

๒. นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต. หมู่ที่ ๕

นายธนายุทธ สุริโย
ผู้รับรอง

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เสนอ นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๖

๑. นายบุญเลิศ รักชาติ ส.อบต. หมู่ที่ ๖

๒. นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ประธานฯ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ) บรรเทึง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทึง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒.	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ	
๓.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงศ์	
๔.	นายนิล แต่งเกตู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แต่งเกตู	
๕.	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ	
๗.	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘.	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙.	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๑๐.	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๑.	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๑๒.	นางสาวนุชธิดา สุขโช	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโช	
๑๓.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๔.	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕.	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๖.	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๑๗.	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จรัส เมืองถาวร	
๒.	นายกฤษณะ ดิตรระโหนด	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดิตรระโหนด	
๓.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๔.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๕.	นายสัมฤทธิ์ ชื่นจิตร	ประธานประชาคมตำบล	สัมฤทธิ์ ชื่นจิตร	
๖.	นายเกียรติศักดิ์ สุริโย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	เกียรติศักดิ์ สุริโย	
๗.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๘.	นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย	นายช่างโยธา	กิตติสิทธิ์ บัวน้อย	
๙.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	
๑๐.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประธานฯ ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานจากองค์กรภาคประชาชนว่ายังมีการขายและการตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายห้าม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดทำเอกสารเผยแพร่สรุปสาระสำคัญคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒-๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ท่านใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ศรี และขอให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๒ ขอเชิญบริจาคปัจจัยสมทบทุนทอดผ้าป่าสร้างมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อเฟือก องค์หลวงพ่อเกตุ และอัญเชิญรูปหล่อพระเทพวงศาจารย์ ประดิษฐานภายในมณฑปด้วย ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการสร้างมณฑป ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างมณฑปดังกล่าว ท่านใดสนใจก็ขอเชิญร่วมได้ครับ ซึ่งต่อไปทางอบต.จะได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดที่ได้แจ้งมาให้ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๓ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๓๓,๑๕๔ ราย เสียชีวิต ๓๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๑.๗๔ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยร้อยละ ๐.๑๑ และพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๓.๓ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ป่วยตายส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๐ เป็นเด็กอายุระหว่าง ๐-๑๔ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำคำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้

๑. ควรมีการคัดกรองหรือวัดไข้เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก หากพบว่าเด็กนักเรียนหรือเด็กเล็กมีไข้ร่วมกับไอหรือเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัย แต่หากมีเพียงอาการไออย่างเดียวให้สงสัยอาจจะเป็นไข้เลือดออก ควรมีการเฝ้าระวังนักเรียนที่มีไข้ หากสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกแนะนำให้ไปพบแพทย์

๒. หากพบว่ามีเด็กหรือเด็กเล็ก หรือบุคลากรของโรงเรียนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกควรเร่งทำลายตัวแก่ยุงลายในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชนรอบโรงเรียนในระยะ ๑๐๐ เมตร พร้อมจัดเก็บเศษภาชนะรอบชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป

๓. ควรมีการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเด็กเล็กในช่วงเวลาตอนกลางวันภายในศูนย์เด็กเล็ก เช่น การติดมุ้งลวดในอาคารนอน

๔. ควรมีการกำจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ที่จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๕. รณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียน มีกิจกรรมการขัดทำความสะอาดภาชนะที่จะใช้บรรจุน้ำ เช่น แจกันพลูด่าง

๖. ควรปลูกตะไคร้หอมในโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับป้องกันยุง

๗. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ซึ่งทางอบต. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๔ การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับกรมอนามัย ดำเนินงานโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และโครงการตลาดสดนำซื้อ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสร้างกระแสการดำเนินงานอาหารปลอดภัย และกรมอนามัยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในระดับเทศบาล อำเภอและจังหวัด ทั้งที่เป็นชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและตลาดสด เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว ในการนี้ กรมอนามัย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การพัฒนาศักยภาพของชมรมฯ เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมแกนนำ/สมาชิกชมรมและการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

๒. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านอาหารของชมรม เช่น การจัดมหกรรมอาหาร การรณรงค์สร้างกระแสอาหารปลอดภัย

๓. การให้คำแนะนำในการพัฒนาร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และโครงการตลาดสดนำซื้ออย่างต่อเนื่อง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และอบต.จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๔-

๑.๕ ขอเน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค

ไขเลือดออก

ประธานฯ

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคไขเลือดออกปัจจุบันมีความรุนแรงอัตราป่วยยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องและสูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ทั้งนี้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ อบต.กำจัดลูกน้ำในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน เป็นต้น

๒. ให้ อบต.พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุน้ำคาว

๓. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์ และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

๔. จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาดในระดับพื้นที่

๕. หากพบผู้ป่วยในชุมชนที่สงสัยจะเป็นโรคไข้เลือดออก (อาการไข้สูง ปวดศีรษะ หน้าแดง ไม้ไอ ไม้มีน้ำมูก) ให้รีบมาพบแพทย์ และกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค โดยการกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก ที่ได้รับ การยืนยันจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ซึ่ง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการ ต่อไปครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๖ โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (x-ray) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ขึ้นจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานกับหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรค

๒. กรณีเมื่อทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตาย โดยมีลักษณะน่าสงสัยโรคไข้หวัดนกให้ดำเนินการแจ้งปศุสัตว์อำเภอเพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

๓. ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ทำลายสัตว์ปีกที่เหลื่ออยู่ในฝูง และสัตว์ปีกบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่ามีโอกาสได้รับเชื้อโรคแล้วทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเร่งด่วนทันที

๔. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๑.๗ การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนทางพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเดิม ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ

-๕-

และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก ซึ่งสำนักงานปลัด สำนักงานรัฐมนตรี โดยสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งรายละเอียดท่านใดสนใจ ขอได้ที่ อบต. ได้เลยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

รับรองรายงานการประชุม

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประธานฯ

ขอเชิญผู้บริหารหรือปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๔๒,๐๐๐ บาท จึงได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๗๓,๐๐๐ บาท ไว้ดังนี้

ตั้งงบประมาณรายรับ รวมทั้งสิ้น ๑๕,๕๔๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๘๓,๐๐๐ บาท

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๕๕,๐๐๐

บาท

๒. ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน ๑๙,๖๐๐

บาท

๓. ภาษีป้าย

จำนวน ๘,๔๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม ๒๔,๐๐๐

บาท

๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน ๓๐๐

บาท

๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน ๗,๒๖๐

บาท

๓. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน ๐

บาท

๔. ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน ๐

บาท

๕. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน ๑๔๐

บาท

๖. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

จำนวน ๐ บาท

๗. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน ๓๐๐

บาท

๘. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จำนวน ๑๖,๐๐๐

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม ๘๔,๐๐๐

บาท

บาท	๑. ดอกเบี้ย	จำนวน ๙๔,๐๐๐
-----	-------------	--------------

-๖-

บาท	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม ๑๑๔,๐๐๐
-----	---------------------	-------------

บาท	๑. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน ๑๑๒,๐๐๐
บาท	๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน ๒,๐๐๐

๒.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร **รวม ๑๐,๕๐๒,๐๐๐ บาท**

	๑. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน ๘,๑๑๑,๙๔๐ บาท
	๒. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	จำนวน ๗๙๗,๐๐๐ บาท
	๓. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
	๔. ภาษีสุรา	จำนวน ๓๓๘,๗๐๐ บาท
	๕. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน ๗๓๗,๖๐๐ บาท
	๖. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท
	๗. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท
	๘. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน ๓๘๙,๙๐๐ บาท

๓.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม ๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท**

	๑. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	จำนวน ๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท
--	-----------------------------	---------------------

ส่วนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น โดยแยกเป็นแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓,๐๑๐,๓๐๐ บาท และงบเงินอุดหนุน จำนวน ๓๒๓,๒๐๐ บาท และในแผนงานงบกลาง จำนวน ๓๙,๕๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๗๓,๐๐๐ บาท ต่อไปขอเชิญส่วนโยธาได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ สำหรับโครงการที่จะดำเนินการในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีทั้งหมด ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๙๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. และขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๘ ตร.ม เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยที่ ๗

(ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๙๙๑,๕๐๐ บาท

๓. โครงการวางท่อส่งน้ำประปาเข้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๖
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำประปาเข้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๖
โดยขุดวางท่อประปา ขนาด Ø ๒” ระยะทาง ๖๒๐ ม. เป็นเงิน ๙๘,๘๐๐ บาท

-๗-

๔. โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด ถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด
ขนาดยาว ๔๑๑ ม. สูง ๒.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
เป็นเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท

๕. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่ายาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ โดยปักเสา
แรงสูง ระยะทาง ๓๘๐ ม. และปักเสาแรงต่ำ ระยะทาง ๑๔๐ ม. เป็นเงิน ๓๒๓,๒๐๐
บาท

ส่วนรายละเอียดโครงการ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ดูได้จากร่างข้อบัญญัติฯ ที่
แจกให้ไปแล้ว และถ้าท่านใดต้องการดูแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างของ
โครงการต่างๆก็สามารถขอดูได้เลยครับ

ประธานฯ เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าส่วนโยธาแล้ว
พร้อมทั้งมีรายละเอียดของรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อยู่
แล้ว ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว ดังนั้นในวาระที่ ๑ นี้ผมจะขอถามที่
ประชุมเลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๕ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง และงด
ออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)

ประธานฯ ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วในคราวประชุม
สมัยสามัญประจำปีสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คือ ๑.นาย
ไพโรจน์ สังข์ทอง ๒.นายไพรัตน์ กวางทอง ๓.นางพรรณณี สัมมาชีพ

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.เสนอและพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติฯ เป็นชุดเก่าหรือจะคัดเลือกใหม่ และจะมีจำนวนกี่ท่าน ขอเชิญสมาชิก
สภา อบต.เสนอได้เลยครับ

นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ เป็นชุด
ใหม่ครับ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าสมควรมีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนกี่คน
พร้อมผู้รับรอง

นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ คน

ผู้รับรอง ๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๒. นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปผู้ถือหุ้น พร้อมผู้รับรอง
นายบุญเลิศ รักชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอนายไพโรจน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓
ผู้รับรอง ๑. นายสมชาย พูลสมบัติ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายจรัญ เนียมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๗

-๘-

นางสาวนุชชิตา สุขโข ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เสนอนายบุญเลิศ รักชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๖
ผู้รับรอง ๑. นางพรรณิ สัมมาชีพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายไพรัตน์ กวางทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑

นายไพโรจน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอนางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔
ผู้รับรอง ๑. นายนิล แดงเกตุ ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๒. นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง
๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปผู้ถือหุ้นร่างข้อบัญญัติ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ตั้งนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปผู้ถือหุ้นร่างข้อบัญญัติแล้วขอให้คณะกรรมการไป
พิจารณาโดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรรูปผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีหรือไม่มีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาต่อไป
และขอนัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม รับทราบ

ปลัด อบต. ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปผู้ถือหุ้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐
น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานฯ เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำเป็นต้องใช้
เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก
สภา อบต. ทุกท่าน ได้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ไปศึกษาในรายละเอียดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และขอนัดการประชุมสภาอีก
ครั้งในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนอง
กระเจ็ด เพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑ ว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖

ประธานฯ ขอเลื่อนการพิจารณาไว้ในคราวประชุมครั้งถัดไปครับ

-๙-

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนายุทธ สุริโย)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชาย พูลสมบัติ)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	กรรมการ	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๒.	นายบุญเลิศ รักชาติ	กรรมการ	บุญเลิศ รักชาติ	
๓.	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ	กรรมการ	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ	
๔.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจ็ด ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ตามที่สภาอบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาอย่างละเอียด และรอบคอบด้วยในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๒.๑ การเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ขอให้คณะกรรมการได้คัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ นายไพโรจน์ สังข์ทอง เป็นประธานกรรมการ และนางผดุงขวัญ ตาละลักษณ

เป็นเลขานุการ

๒.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี

ประธานฯ	งบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่ที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณากลับกรอง ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยละเอียด ว่าจะมีการแก้ไขหรือแปรญัตติในข้อใดหรือไม่
มติที่ประชุม	ไม่มีการแก้ไขหรือแปรญัตติ โดยเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผู้บริหารเสนอ (ร่างเดิม) จำนวน ๓ เสียง (เอกฉันท์) ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง-เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

-๒-

ประธานฯ	มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา	๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์)
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

(ลงชื่อ) ไพโรจน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ สังข์ทอง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖
วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒.	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ	
๓.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔.	นายนิล แต่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แต่งเกตุ	
๕.	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ	
๗.	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘.	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙.	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๑๐.	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๑.	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๑๒.	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๓.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๔.	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕.	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๖.	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	-	ขาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดีตระโหนด	
๕.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	
๖.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๗.	นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย	นายช่างโยธา	กิตติสิทธิ์ บัวน้อย	
๘.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร และร่วมบริจาคสิ่งของเสื้อสักกรูปดอกบานชื่นถวายพระพร

ประธานฯ

ด้วยอำเภอได้รับรับแจ้งจากจังหวัดว่า คณะอาสาสมัครจัดหาทุนตามโครงการพระราชดำริฯ เพื่อมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัด “โครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร” ขึ้นเพื่อเชิญชวนพลกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างกุศลจิตต่อสังคมผู้พิการทางด้านสติปัญญาที่ยากไร้ด้วยการส่งจองเสื้อสักกรูปดอกบานชื่นพร้อมข้อความ “ขอเป็นข้าพระบาท...ทุกชาติไป” ในการนี้ มูลนิธิได้จัดจำหน่ายเสื้อประเภทโปโลในราคาตัวละ ๓๙๙ บาท และเสื้อประเภทคอกลมและคอวีในราคาตัวละ ๑๙๙ บาท โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งสั่งจองได้โดยตรงที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๔๔๕๓๔๔๐ , ๐๒-๒๔๕๒๖๔๓ ท่านใดสนใจแจ้งได้ที่สำนักงานปลัด อบต. ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประธานฯ

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยขอความร่วมมือเชิญชวนร่วมทำบุญโดยการนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพความกำลังศรัทธา ท่านใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้เลยครับ ซึ่งทาง อบต.จะดำเนินการจัดส่งให้อำเภอต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๖

ประธานฯ ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนของจังหวัดเพชรบุรี ออกไปพบปะเยี่ยมเยียน และนำบริการจากภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านลาด ในวันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลโรมะขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลโรมะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

-๓-

๑.๔ ขอเยี่ยมสถานที่ประชุมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ประธานฯ ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จะดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และปรับปรุงทะเบียนข้อมูลเกษตรกรรายเก่า เพื่อให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน และเป็นฐานข้อมูลประกอบการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จะมาดำเนินการขึ้นทะเบียน เกษตรกรหมู่ที่ ๑,๒,๕,๘ ตำบลหนองกระเจ็ด จำนวน ๑๓๒ ราย ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระเจ็ด และเกษตรกรหมู่ที่ ๓,๔,๖,๗, จำนวน ๑๗๐ ราย ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ อาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระเจ็ด เกษตรกรที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้จัดเตรียมทะเบียนตัวจริง สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้ทำกินที่เป็นเป็นของตนเองและผู้อื่นมาให้พร้อม ก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน และทาง อบต. จะได้มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อประกาศให้เกษตรกรทราบอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๕ การปฏิบัติตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG คราวเรือน

ประธานฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงานของรัฐบาล ประกาศจะมีการปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาดังกล่าว ประกอบด้วย คราวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหารที่มีพื้นที่ร้านค้าไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิครัวเรือนที่ใช้ไปไม่เกิน ๙๐ หน่วย ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. ก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน หรือท่านใดสงสัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. ครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ รับรองรายงานการประชุม

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายไพโรจน์ สังข์ทอง

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)

ตามที่สภา อบต.หนองกระเจ็ดได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้มีการประชุมพิจารณาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐

น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

-๔-

และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม โดยไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

ประธานฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯทุกท่าน ต่อไปในวาระที่ ๒ นี้ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายและซักถามคณะกรรมการฯได้

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะขออนุญาตที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ โดยจะไม่มีการอภิปราย และให้ที่ประชุมสภาอบต.ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)

ประธานฯ

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ค้างพิจารณา

ประธานฯ

ขอเชิญผู้บริหารหรือปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้

ตั้งงบประมาณรายรับ รวมทั้งสิ้น ๑๖,๖๕๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๘๕,๐๐๐ บาท

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๕๕,๐๐๐

บาท

๒. ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน ๓๐,๐๐๐

บาท

บาท	๓. ภาษีป้าย	จำนวน ๑๐,๐๐๐
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม ๑๓,๐๐๐ บาท
บาท	๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน ๕๐๐
	๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
	๓. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน - บาท
	๔. ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
บาท	๕. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๕๐๐
	๖. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
	๗. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม
๙๐,๐๐๐ บาท		
บาท	๑. ดอกเบี้ย	จำนวน ๙๐,๐๐๐
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม ๑๐๒,๐๐๐
บาท	๑. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท	๒. รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน ๒,๐๐๐

-๕-

๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม ๑๑,๖๕๕,๐๐๐ บาท
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน ๘,๗๕๖,๐๐๐ บาท
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	จำนวน ๙๘๙,๐๐๐ บาท
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท
๕. ภาษีสุรา	จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
๗. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	จำนวน ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท

ส่วนรายละเอียดต่างๆของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

หน.ส่วนโยธา

งบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ต่อไปขอเชิญส่วนโยธา
ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สำหรับโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด(แห่งใหม่)

จำนวน ๖๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๖
ขนาดกว้าง ๕.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. สูง ๒.๗๕ ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

จำนวน ๙๙,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
(ซอยบ้านนายแท่น) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.

๓. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

จำนวน ๖๒๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
(ซอย ๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

๔. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

จำนวน ๔๕๐,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
(จากบ้านนายบุญส่ง-ศาลเจ้า) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๗ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๘๕ ตร.ม.

-๖-

๕. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

จำนวน ๖๖๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
(จากบ้านนางแจ้ว-ทางรถไฟ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๒ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตร.ม.

๖. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๘๓,๐๐๐

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากห้วยหัวครั่ง -
นางสาวน้อย นาคเนียม) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. ลึก ๐.๗๐ ม.
หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน

๗. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๓๕,๐๐๐

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากคลองชลประทาน -
บ้านนายชุมพล) ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๒๓๖ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

๘. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยขุดวางท่อส่งน้ำประปา ขนาด Ø
๒” ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

๙. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๔๑,๐๐๐

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายถนอม – บ้าน
นายณรงค์) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๓ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.

๑๐. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค โดยติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ
ระบบระบายน้ำทิ้ง ปรับปรุงพื้นผนัง และระบบระบายอากาศ รายละเอียดตามรูปแบบที่
อบต. กำหนด

๑๑. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง โดยติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ
และมุ้งลวดกันแมลง รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๑๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง จำนวน ๒๘๔,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง ขนาดยาว ๕๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม.
และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียด
ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๑๓. ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนคสล. จำนวน ๙๙,๗๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนคสล. ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบล

-๗-

ส่วนรายละเอียดโครงการ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ดูได้จากร่างข้อบัญญัติฯ ที่
แจกให้ไปแล้ว และถ้าท่านใดต้องการดูแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างของ
โครงการต่างๆก็สามารถขอดูได้เลยครับ

ประธานฯ เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าส่วนโยธาแล้ว พร้อม
กับมีรายละเอียดของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

น.ส.นุชธิดา สุขโข (ส.อบต. ม.๕) โครงการที่จะลงดำเนินการในพื้นที่ของ หมู่ที่ ๕ ถ้าได้ดำเนินการเมื่อไหร่
ขอให้แจ้งทาง สมาชิกอบต.ของหมู่ที่ ๕ ด้วย จะได้เข้ามามีส่วนร่วม

หัวหน้าส่วนโยธา โครงการทุกโครงการที่เราจะเข้าดำเนินการในหมู่บ้าน ทางส่วนโยธาต้องแจ้งทางสมาชิก
ของแต่ละหมู่อยู่แล้วครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว ดังนั้นใน**วาระที่ ๑** นี้ผมจะขอถามที่
ประชุมเลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม	มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)
ประธานฯ	ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วในคราวประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คือ ๑.นายไพโรจน์ สังข์ทอง ๒.นายไพรัตน์ กวางทอง ๓.นางพรรณณี สัมมาชีพ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.เสนอและพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ เป็นชุดเก่า หรือจะคัดเลือกใหม่ และจะมีจำนวนกี่ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้เลยครับ
นายไพรัตน์ กวางทอง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ เป็นชุดใหม่ครับ
ประธานฯ	ขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสมควรมีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนกี่คน พร้อม
นายไพรัตน์ กวางทอง	ผู้รับรอง
ผู้รับรอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ คน
ประธานฯ	๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒
นายธนายุทธ สุริโย	๒. นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ผู้รับรอง	ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมผู้รับรอง
นางพรรณณี สัมมาชีพ	ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอ นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖
ผู้รับรอง	๑. นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒
นางพรรณณี สัมมาชีพ	๒. นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ผู้รับรอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เสนอ นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต.หมู่ที่ ๕
นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	๑. นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ผู้รับรอง	๒. นายจรัญ เนียมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๗
	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอ นางพรรณณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒
	๑. นายนิล แดงเกตุ ส.อบต.หมู่ที่ ๑
	๒. นายสมชาย พูลสมบัติ ส.อบต.หมู่ที่ ๒

-๘-

ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ดังนั้นเมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไปพิจารณาโดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีหรือไม่มีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาต่อไป และขอนัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ
ปลัด อบต.	ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ

๕.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ตำบลของหนู ปี ๒๕๕๖”

เนื่องด้วยบริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด และแอ็ด คาราบาว มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และร่วมพัฒนาตำบลของท่าน ในโครงการ “ตำบลของหนู ปี ๒๕๕๖” เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ตำบลของหนู ปี ๒๕๕๖” ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นเจ้าของเรียงความที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท และตำบลที่นักเรียนเขียนถึง จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของตำบลอีกตำบลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งนำผลงานเรียงความไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อสาธารณะ เพื่อเชิดชูประกาศเรื่องราวดี ๆ ของแต่ละตำบลต่อไป ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปลัด อบต. ครัวรับทราบ

มติที่ประชุม

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขออนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนายุทธ สุริโย)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชาย พูลสมบัติ)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	กรรมการ	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๒.	นายมานพ พันธุ์สมุทร	กรรมการ	มานพ พันธุ์สมุทร	
๓.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	กรรมการ	พรรณณี สัมมาชีพ	
๕.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจ็ด ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ตามที่สภาอบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งขี้อัญญาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาอย่างละเอียด และรอบคอบด้วยในการพิจารณาร่างขี้อัญญาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๒.๑ การเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปติดตั้ง

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ ขอให้คณะกรรมการได้คัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปติดตั้ง เห็นชอบให้ นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง เป็นประธานกรรมการ และนางพรณี สัมมาชีพ เป็นเลขานุการ

มติที่ประชุม

๒.๒ การพิจารณาร่างขี้อัญญาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานฯ ตามที่ที่ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างขี้อัญญาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาได้ส่งร่างขี้อัญญาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณากลับกรอง ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างขี้อัญญาติงบประมาณรายจ่าย โดยละเอียด ว่าจะมีการแก้ไขหรือแปรรูปติดตั้งในข้อใดหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขหรือแปรรูปติดตั้ง โดยเห็นชอบตามร่างขี้อัญญาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผู้บริหารเสนอ (ร่างเดิม) จำนวน ๓ เสียง (เอกฉันท์) ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง-เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) พรรณี สัมมาชีพ ผู้จดยางงานการประชุม
(นางพรรณี สัมมาชีพ)
เลขานการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

(ลงชื่อ) กมลรัตน์ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง)
ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
----------	-------------	---------	------------	----------

๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์
๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์
๔	นายนิล แดงเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แดงเกตุ
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง
๖	นางพรรณิ สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณิ สัมมาชีพ
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง
๑๐	นางผดุงขวัญี ตาละลักษณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญี ตาละลักษณ
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม
๑๖	นายจรรย์ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรรย์ เนียมศรี
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการ นายกอบต.	กฤษณะ ดีตระโหนด	
๕.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๖.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๗.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดพิจารณาอนุมัติ นั้น บัดนี้ นายอำเภอบ้านลาดได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๖ ได้ ซึ่งทางอบต.จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน
ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.กมลรัตน์ สังข์ทอง

ตามที่สภา อบต.หนองกระเจ็ดได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้มีการประชุมพิจารณา
ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม โดยไม่มีการแปรญัตติ
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

ประธานฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ต่อไปในวาระที่ ๒ นี้ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปราย
และซักถามคณะกรรมการฯได้

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะขอถามที่
ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ โดยจะไม่มีอภิปราย และให้ที่ประชุม
สภาอบต.ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น
เอกฉันท์ จำนวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)

ประธานฯ

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯให้นายอำเภอ
พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯต่อไป

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

๒๕๕๖

ประธานฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
และงานบริหารงานคลัง และในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙,๓๐๐ บาท รายละเอียดขอให้ ปลัด อบต. ชี้แจง

นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์

โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(ปลัด อบต.)

สำนักงานปลัดฯ

๑. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก(มอก.) จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

๒. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก(มอก.)จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

พร้อมรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

๓. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

๓. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

-๔-

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๓,๖๕๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก (มอก.) จำนวน ๑ ตู้

ส่วนการคลัง

๓. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก(มอก.) จำนวน ๓ ตู้ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

ส่วนโยธา

๔. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก(มอก.) จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

๕. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ล็อก (มอก.) จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

พร้อมรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๓. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ล็อก จำนวน ๑ ตู้

ข้อความใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๓. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

-๕-

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๓,๖๕๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ล็อก (มอก.) จำนวน ๑ ตู้

ประธานฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.อภิปรายได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอถามที่ประชุมสภา อบต.เลยว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓ รายการ และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ รวม ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๐๐ บาท ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้ง ๕ รายการได้เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมสภา อบต.มีมติเห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การพิจารณารายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานฯ

ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ

ปลัดอบต.หนองกระเจ็ด

เนื่องด้วยอบต.หนองกระเจ็ดได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราข้อบัญญัติฉบับนี้ไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกอบกับนายอำเภอบ้านลาดได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ และนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องด้วยโครงการก่อสร้าง ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานพอสมควร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันและเสร็จสิ้นทุกโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ (การกันเงิน) ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขอมติที่ประชุมในการพิจารณารายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ครับ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๙๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. และขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๘.๐๐ ตร.ม.

-๖-

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยที่ ๗ เป็นเงิน ๙๙๑,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยที่ ๗ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.

๓. โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด เป็นเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด ขนาดยาว ๔๑๑ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ปลัดอบต.หนองกระเจ็ด

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามบ้างหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติได้เลยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี) จำนวน ๓ โครงการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไปครับ

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้ว ต่อไปทาง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการรายงานตามระเบียบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แต่งเกต	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แต่งเกต	
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรณี สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	

๑๐	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๑๖	นายจรรย์ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรรย์ เนียมศรี	
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณาโกร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณาโกร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดิตระกูล	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดิตระกูล	
๕.	นายเกียรติศักดิ์ สุริโย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	เกียรติศักดิ์ สุริโย	
๖.	นายสัมฤทธิ์ ชื่นจิตร	ประธานประชาคมตำบล	สัมฤทธิ์ ชื่นจิตร	
๗.	น.ส.ทรายทอง รูปิยะเวชน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ทรายทอง รูปิยะเวชน์	
๘.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๙.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๑๐.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ฯลฯ

๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานฯ

เนื่องจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบครอบเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก

สภา อบต.ทุกท่าน ได้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปศึกษาในรายละเอียดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และขอนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.หนองกระเจ็ด เพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

ประธาน ฯ

ฯลฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖

วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แต่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แต่งเกตุ	
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรรณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณี สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๑๐	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	

๑๕	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๖	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	-	ขาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดีตระโหนด	
๕.	นางสาวชัชวราภรณ์ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชวราภรณ์ แสงมณี	
๖.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๗.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	
๘.	นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย	นายช่างโยธา	กิตติสิทธิ์ บัวน้อย	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภาอบต. หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

ฯลฯ

๔.๒ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ค้างพิจารณา

ประธานฯ ขอเชิญผู้บริหารหรือปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้แถลงและชี้แจง รายละเอียด

ปลัด อบต. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้

ตั้งงบประมาณรายรับ รวมทั้งสิ้น ๑๖,๖๕๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๘๕,๐๐๐ บาท

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๕๕,๐๐๐

บาท

บาท	๒. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน ๒๐,๐๐๐
บาท	๓. ภาษีป้าย	จำนวน ๑๐,๐๐๐
บาท	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม ๑๓,๐๐๐ บาท
	๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน ๕๐๐
บาท	๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
	๓. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน - บาท
	๔. ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
บาท	๕. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๕๐๐
	๖. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
	๗. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
บาท	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม ๙๐,๐๐๐
บาท	๑. ดอกเบี้ย	จำนวน ๙๐,๐๐๐
บาท	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม ๑๐๒,๐๐๐
บาท	๑. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท	๒. รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน ๒,๐๐๐

-๓-

๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม ๑๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน ๘,๗๕๖,๐๐๐ บาท
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	จำนวน ๙๘๙,๐๐๐ บาท
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท
๕. ภาษีสุรา	จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
๗. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๙. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

๓.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) จำนวน ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท

ส่วนรายละเอียดต่างๆของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แยกไว้ของแต่ละแผนงาน ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ต่อไปขอเชิญส่วนโยธาได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน.ส่วนโยธา

สำหรับโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด(แห่งใหม่)

จำนวน ๖๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๖

ขนาดกว้าง ๕.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. สูง ๒.๗๕ ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

จำนวน ๙๙,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

(ซอยบ้านนายแท่น) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.

๓. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

จำนวน ๖๒๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

(ซอย ๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

๔. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

จำนวน ๔๕๐,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

(จากบ้านนายบุญส่ง-ศาลเจ้า) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๗ ม.

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๘๕ ตร.ม.

-๔-

๕. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

จำนวน ๖๖๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

(จากบ้านนางแจ้ว-ทางรถไฟ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๒ ม.

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตร.ม.

๖. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๘๓,๐๐๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากห้วยหัวคว้ง -

นางสาวน้อย นาคเนียม) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. ลึก ๐.๗๐ ม.

หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน

บาท

๗. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๓๕,๐๐๐

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากคลองชลประทาน – บ้านนายชุมพล) ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๒๓๖ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

๘. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยขุดวางท่อส่งน้ำประปา ขนาด Ø ๒” ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

๙. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๔๑,๐๐๐

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายถนอม – บ้านนายณรงค์) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๓ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

๑๐. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค โดยติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบระบายน้ำทิ้ง ปรับปรุงพื้นผนัง และระบบระบายอากาศ รายละเอียดตามรูปแบบที่
อบต. กำหนด

๑๑. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง โดยติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ และมุ้งลวดกันแมลง รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๑๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง จำนวน ๒๘๔,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง ขนาดยาว ๕๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๑๓. ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนคสล. จำนวน ๙๙,๗๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนคสล. ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบล

-๕-

ส่วนรายละเอียดโครงการ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ดูได้จากร่างข้อบัญญัติฯ ที่
แจกให้ไปแล้ว และถ้าท่านใดต้องการดูแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างของ
โครงการต่างๆก็สามารถขอดูได้เลยครับ

ประธานฯ

เมื่อท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าส่วนโยธาแล้ว พร้อม
กับมีรายละเอียดของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

น.ส.นุชธิดา สุขโข

(ส.อบต. ม.๕) โครงการที่จะลงดำเนินการในพื้นที่ของ หมู่ที่ ๕ ถ้าได้ดำเนินการเมื่อไหร่
ขอให้แจ้งทาง สมาชิกอบต.ของหมู่ที่ ๕ ด้วย จะได้เข้ามามีส่วนร่วม

หัวหน้าส่วนโยธา

โครงการทุกโครงการที่เราจะเข้าดำเนินการในหมู่บ้าน ทางส่วนโยธาต้องแจ้งทางสมาชิก
ของแต่ละหมู่อยู่แล้วครับ

มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว ดังนั้นใน วาระที่ ๑ นี้ผมจะขอลาที่ประชุมเลยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม	มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)
ประธานฯ	ต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วในคราวประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คือ ๑.นายไพโรจน์ สังข์ทอง ๒.นายไพรัตน์ กวางทอง ๓.นางพรรณี สัมมาชีพ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.เสนอและพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เป็นชุดเก่า หรือจะคัดเลือกใหม่ และจะมีจำนวนกี่ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอได้ लेकर ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เป็นชุดใหม่ครับ
นายไพรัตน์ กวางทอง	ขอให้ที่ประชุมเสนอสภาว่ามีคณะกรรมการปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนกี่คนพร้อม
ประธานฯ	ผู้รับรอง
นายไพรัตน์ กวางทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอให้มีคณะกรรมการปรญัตติฯ จำนวน ๓ คน
ผู้รับรอง	๑. นางพรรณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ๒. นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ประธานฯ	ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการปรญัตติฯ พร้อมผู้รับรอง
นายธนายุทธ สุริโย	ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอ นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ผู้รับรอง	๑. นางพรรณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ๒. นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต.หมู่ที่ ๕
นางพรรณี สัมมาชีพ	ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เสนอ นายมานพ พันธุ์สมุทร ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ผู้รับรอง	๑. นายธนายุทธ สุริโย ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ๒. นายจรัญ เนียมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๗
นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอ นางพรรณี สัมมาชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ผู้รับรอง	๑. นายนิล แดงเกตุ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ๒. นายสมชาย พูลสมบัติ ส.อบต.หมู่ที่ ๒

-๖-

ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ดังนั้นเมื่อได้คณะกรรมการปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แล้วขอให้คณะกรรมการไปพิจารณาโดยละเอียด และเมื่อคณะกรรมการปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาต่อไป และขอนัดการประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
มติที่ประชุม	รับทราบ

ปลัด อบต.

ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ฯลฯ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และขอ
ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายการประชุม

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายธนายุทธ สุริโย)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายสมชาย พูลสมบัติ)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายการประชุม

(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แดงเกตู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แดงเกตู	

๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๑๐	นางผดุงขวัญี ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญี ตาละลักษณ์	
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๑๖	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๕.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๖.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- ประธานฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
- น.ส.กมลรัตน์ สังข์ทอง ตามที่สภา อบต.หนองกระเจ็ดได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้มีการประชุมพิจารณาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม โดยไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
- ประธานฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ต่อไปในวาระที่ ๒ นี้ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายและซักถามคณะกรรมการฯได้
- ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะขอถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯเป็นเอกฉันท์
- ประธานฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ โดยจะไม่มีกรอภิปราย และให้ที่ประชุมสภาอบต.ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา)
- ประธานฯ เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ฯลฯ -
- ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

-๓-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนายุทธ สุริโย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย พูลสมบัติ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมโอนงบของสภา

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์	
๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ	
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์	
๔	นายนิล แต่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แต่งเกตุ	
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง	
๖	นางพรรณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณี สัมมาชีพ	
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ	
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย	
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง	
๑๐	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม	
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข	
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร	
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง	
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม	
๑๖	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี	
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณาโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณาโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๕.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๖.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

๒๕๕๖

ประธาน ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงานคลัง และในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙,๓๐๐ บาท รายละเอียดขอให้ ปลัด อบต. ชี้แจง

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์

โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(ปลัด อบต.)

สำนักงานปลัดฯ

๑. **โอนเพิ่ม** เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก(มอก.) จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

๒. **โอนเพิ่ม** เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลินซ์(มอก.)จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

พร้อมรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

๓.งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ล็อก จำนวน ๑ ตู้

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

๓.งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๗,๖๕๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ล็อก (มอก.) จำนวน ๑ ตู้

ส่วนการคลัง

๓. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก(มอก.) จำนวน ๓ ตู้ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

ส่วนโยธา

๔. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก(มอก.) จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย, ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

๕. โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ล็อก (มอก.)จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

โอนลด จากค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย,ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

-๔-

พร้อมรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๓.งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้

ข้อความใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๓.งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(๑) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

-ค่าตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ ๗,๖๕๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก (มอก.) จำนวน ๑ ตู้

ประธานฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.อภิปรายได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอถามที่ประชุมสภา อบต.เลยว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓ รายการ และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ รวม ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๐๐ บาท ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้ง ๕ รายการได้เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมสภา อบต.มีมติเห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฯลฯ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จดยางานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุขชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุขชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุขชาติ ศรีจันทร์	ประธานสภา อบต.	สุขชาติ ศรีจันทร์	

๒	นายบุญเลิศ รักชาติ	รองประธานสภา อบต.	บุญเลิศ รักชาติ
๓	นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงศ์
๔	นายนิล แดงเกตุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	นิล แดงเกตุ
๕	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง
๖	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ
๗	นายสมชาย พูลสมบัติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมชาย พูลสมบัติ
๘	นายธนายุทธ สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ธนายุทธ สุริโย
๙	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง
๑๐	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณะ
๑๑	นายประยงค์ เหลืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์ เหลืองอร่าม
๑๒	นางสาวนุชธิดา สุขโข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นุชธิดา สุขโข
๑๓	นายมานพ พันธุ์สมุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	มานพ พันธุ์สมุทร
๑๔	นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กมลรัตน์ สังข์ทอง
๑๕	นายอนันท์ กลิ่นพราหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	อนันท์ กลิ่นพราหม
๑๖	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี
๑๗	นายสมศักดิ์ กิมเฮง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ กิมเฮง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายสุวัฒน์ คุณากโร	รองนายก อบต.	สุวัฒน์ คุณากโร	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นางสาวชัชววรรณ แสงมณี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชัชววรรณ แสงมณี	
๕.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๖.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กนกวรรณ พ่วงพรม	

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ฯลฯ

๕.๒ การพิจารณารายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานฯ

ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ

ปลัดอบต.หนองกระเจ็ด

เนื่องด้วยอบต.หนองกระเจ็ดได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราข้อบัญญัติฉบับนี้ไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกอบกับนายอำเภอบ้านลาดได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องด้วยโครงการก่อสร้าง ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานพอสมควร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันและเสร็จสิ้นทุกโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ (การกันเงิน) ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขอมติที่ประชุมในการพิจารณารายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ครับ

-๓-

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๙๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. และขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๘.๐๐ ตร.ม.

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยที่ ๗ เป็นเงิน ๙๙๑,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยที่ ๗ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.

๓. โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด เป็นเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด ขนาด ยาว ๔๑๑ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

มติที่ประชุม

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามบ้างหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติได้เลยครับ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี) จำนวน ๓ โครงการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไปครับ

เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้ว ต่อไปทาง อบต.หนองกระเจ็ด จะได้ดำเนินการรายงานตามระเบียบต่อไป

รับทราบ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ) บรรเทิง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สุชาติ ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

-รายงานการประชุมโอนงบสภา-

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันศุกร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
----------	------------	---------	------------	----------

๑.	นายสพรั่ง ศิลปตร	ประธานสภา อบต.	สพรั่ง ศิลปตร
๒.	นายสุชาติ ศรีจันทร์	รองประธานสภา อบต.	สุชาติ ศรีจันทร์
๓.	นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์	เลขานุการสภา อบต.	บรรเทิง เกตุสุริวงค์
๔.	นายพัฒนศักดิ์ ดีตระโหนด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	พัฒนศักดิ์ ดีตระโหนด
๕.	นายไพรัตน์ กวางทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ไพรัตน์ กวางทอง
๖.	นางพรรณณี สัมมาชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	พรรณณี สัมมาชีพ
๗.	นายสุชาติ ชูชื่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สุชาติ ชูชื่น
๘.	นายอำพร สุริโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	อำพร สุริโย
๙.	นายไพโรจน์ สังข์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ สังข์ทอง
๑๐.	นายบุญยิ่ง เขียวคลี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ผดุงขวัญ ตาละลักษณ์
๑๑.	นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	บุญยิ่ง เขียวคลี
๑๒.	นางอนงค์ ชูชื่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	อนงค์ ชูชื่น
๑๓.	นางสายรุ้ง อุ่เงิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	สายรุ้ง อุ่เงิน
๑๔.	นายสนธยา ศรีไพล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	สนธยา ศรีไพล
๑๕.	นายจรัญ เนียมศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จรัญ เนียมศรี
๑๖.	นายประเทือง ศรีเมฆ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	ประเทือง ศรีเมฆ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำรัส เมืองถาวร	นายก อบต.หนองกระเจ็ด	จำรัส เมืองถาวร	
๒.	นายคมสัน สุวรรณนุกูล	รองนายก อบต.	คมสัน สุวรรณนุกูล	
๓.	นายชาญวิทย์ ชูชื่น	รองนายก อบต.	ชาญวิทย์ ชูชื่น	
๔.	นายกฤษณะ ดีตระโหนด	เลขานุการนายก อบต.	กฤษณะ ดีตระโหนด	
๕.	นางกนกวรรณ พ่วงพรม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ	กนกวรรณ พ่วงพรม	
๖.	นายพลาพล ม่วงงาม	หัวหน้าส่วนโยธา	พลาพล ม่วงงาม	
๗.	นายสัมฤทธิ์ ชื่นจิตร	ประธานประชาคมตำบล	สัมฤทธิ์ ชื่นจิตร	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. หนองกระเจ็ด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสพรั่ง ศิลปตร ประธานสภา อบต.หนองกระเจ็ด ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
กระทู้ถาม

- ฯลฯ -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ประธาน ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีไว้ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นจึง
ต้องโอนมาตั้งจ่ายรายการรายจ่ายใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดขอให้ ปลัด อบต. ชี้แจง

นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์
(ปลัด อบต.)

โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

สำนักงานปลัดฯ

๑.โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท ประเภท
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

โอนลด จากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินการ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

-๓-

ประธานฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.อภิปรายได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอถาม
ที่ประชุมสภา อบต.เลยว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมสภา อบต.มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งประกาศให้
นายอำเภอทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา
ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเทึง เกตุสุริวงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบรรเทึง เกตุสุริวงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) สพร้ง คีลปศร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสพร้ง คีลปศร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด